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Editor’s 
Note

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มที่อาจจะรุนแรงขึ้น  
หน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ 

ระบาด COVID-19 โดยเพิ่มจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการประกาศ 
ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องมีการรวมคนในพื้นที่จำานวนมาก

เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับโรค COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) มากยิ่งขึ้น  
บทความพิเศษของสาระวทิย ์ฉบับที ่84 นี ้จงึไดห้ยบิยกเอาบทสมัภาษณว์เิคราะหเ์จาะลกึ  
‘COVID-19’ กับนักไวรัสวิทยาเมืองไทย ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนามากกว่า 10 ปี  
ติดตามอ่านกันได้ภายในเล่มครับ

นอกจากน้ียังมีเนื้อหาสาระความรู้ที่น่าสนใจคับเล่มอีกเช่นเคย อาทิ โครงการแข่งขัน  
Space Fly ing Robot Programming Chal lenge 2020 (SFRPC2020)  
เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ที่มี 
การใชง้านจริงในสถานอีวกาศนานาชาต ิ(International Space Station: ISS) เป็นครัง้แรก  
ใน “โครงการแขง่ขนั Space Flying Robot Programming Challenge 2020” เพือ่เฟน้หา 
ทีมผู้ชนะเลิศจากแต่ละประเทศ ไปร่วมชิงชัยระดับเอเชีย ที่ Tsukuba Space Center  
ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนปีนี้

ชว่งเวลานี ้ขอให้ทา่นผูอ่้านทกุท่านมสีตใินการรับขอ้มูลขา่วสารจากสือ่ตา่งๆ ทีน่่าเช่ือถอืได ้ 
และระมัดวังเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ กองบรรณาธิการสาระวิทย์ขอเป็นกำาลังใจให้ 
ทุกท่านผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ปริทัศน์  เทียนทอง

บรรณาธิการ
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โอกาสของนักเขียนโปรแกรม (Coding) รุ่นเยาว์ประเทศไทยมาถึงแล้ว เมื่อประเทศไทย 
และกลุ่มประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก อีก 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ประกาศจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่มีการ
ใช้งานจริงในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) เป็นครั้งแรก 
ใน “โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020” เพื่อ 
เฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศจากแต่ละประเทศ ไปร่วมชิงชัยระดับเอเชีย ที่ Tsukuba Space  
Center ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนปีนี้

ภัทรา สัปปินันทน์ 

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำารวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือแจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การ 

บรหิารการบินและอวกาศแหง่ชาตสิหรฐั หรือนาซา (National Aeronautics and Space Administration: NASA) และหนว่ยงานพนัธมติร  

แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

ณ Pantip E-Sport Arena ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำา 
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 ดร.จุฬารตัน ์ตันประเสรฐิ รองผู้อำานวยการ สวทช. กลา่วว่า 

การร่วมกันจัด ‘โครงการแข่งขัน Space Flying Robot  

Programming Challenge 2020’ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านสะเต็ม 

ศึกษา (STEM Education) เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มี 

ความพร้อม สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

 “ในการแข่งขันคร้ังนี้มีโจทย์สถานการณ์คือผู้เข้าแข่งขัน 

จะต้องปฏิบัติภารกิจกอบกู้สถานีอวกาศ Kibo (คิโบ) ของ 

ประเทศญ่ีปุ่นที่เป็นส่วนหน่ึงของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) 

ซึ่งโดนอุกกาบาตพุ่งเข้าชนสถานี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้หุ่นยนต์ 

Astrobee (แอสโตรบี) ค้นหาตำาแหน่งจุดที่เกิดความเสียหาย  

แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อทำาการซ่อมแซม ภารกิจสุดท้ายซึ่งเป็น 

ส่วนสำาคัญในการตัดสินผลการแข่งขันคือการใช้หุ่นยนต์  
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Astrobee ยิงเลเซอร์เชื่อมช่องโหว่เพื่อไม่ให้อากาศในสถานี 

ร่ัวไหล แต่หากยิงพลาด ช่องโหว่จะขยายใหญ่ขึ้นจนนำามาซึ่ง 

ความเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรม  

(Coding) เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee โดยใช้ Android  

Application ที่เขียนด้วยภาษา JAVA ‘ปฏิบัติภารกิจให้แม่นยำา’  

และ ‘ใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจให้น้อยที่สุด’  

 “การแข่งขันจะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน ผู้สมัคร 

จะต้องศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ไมเ่กินปรญิญาตร ีการจดัการแข่งขัน 

จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดย 2 รอบแรก คือ รอบคัดเลือกทาง 

ออนไลน์ (ตามการนัดหมาย) และรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  

(ในวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ซึง่ สวทช. ไดร้บัเกยีรตใิหเ้ปน็ 

เจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อเฟ้นหาแชมป์จาก 

ประเทศไทยไปแขง่ขันกบัผูช้นะจากอีก 5 ประเทศในรอบชงิแชมป ์

เอเชยี ณ Tsukuba Space Center ประเทศญีปุ่น่ ในเดอืนกนัยายน 

ปี 2563” 

 นอกจากการนำาเสนอข้อมูลโดยผู้จัดทางฝั่งประเทศไทยแล้ว 

องคก์ารสำารวจอวกาศแหง่ญ่ีปุน่ หรือแจก็ซา ไดส้ง่ผูแ้ทนมากลา่ว 

เชื้อเชิญเยาวชนไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน 

 Mr. Ono Atsushi (โอโนะ อะสึชิ) ผู้อำานวยการ JAXA  

Bangkok Office กลา่ววา่ ปจัจบุนัหนว่ยงาน แจก็ซา ประเทศญีปุ่น่ 

เป็นหน่วยงานเดียวในเอเชีย-แปซิฟิกที่ ได้ร่วมดำาเนินงานใน 

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ โดยมีภารกิจหนึ่งที่สำาคัญคือ  

การดำาเนินโครงการ Kibo-ABC (Asian Beneficial Collaboration  

through “Kibo” Utilization) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอวกาศ 

ในภูมิภาค อาทิ ‘Space Seeds for Asian Future’ โครงการ 

ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วแดงญี่ปุ่นบนสถานี 

อวกาศกับบนโลก ‘Asian Try Zero-G’ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน 

และคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคส่งไอเดียการทดลองในสภาวะไร้แรง 

โน้มถ่วงเข้าแข่งขัน เพื่อนำาไอเดียที่น่าสนใจที่สุดไปทดลองจริง 

บนสถานีอวกาศนานาชาติโดยนักบินอวกาศชาวญ่ีปุ่น และ 

อีกผลงานเด่นที่ทำาร่วมกับ สวทช. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) คือ ‘โครงการทดลอง 
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Protein Crystal Growth’ เพื่อศึกษาโครงสร้างโปรตีนยาต้าน 

มาลาเรียในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งหากผลการวิจัยประสบ 

ความสำาเร็จ ก็จะสามารถนำาโครงสร้างนั้นมาพัฒนายาต้าน 

มาเลเรียชนิดใหม่ เพื่อใช้ทดแทนยาตัวเดิมที่เชื้อเริ่มดื้อยาแล้ว 

 “จากความสัมพันธ์ที่ดีกับ สวทช. และประเทศไทยมาอย่าง 

ยาวนาน จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในปีนี้ ได้ร่วมกันจัดโครงการ

แข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 

งานน้ีจะเป็นโอกาสครั้งสำาคัญให้เยาวชนได้พัฒนาโปรแกรม 

เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ซึ่งมีการใช้งานจริงในสถาน ี

อวกาศนานาชาต ิซึง่ทมีทีช่นะเลศิจะไดร้ว่มแขง่ขนัในระดบัภมูภิาค 

เอเชีย-แปซิฟิก โดยมีนักบินอวกาศท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่บนสถานีอวกาศ 

เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันอีกด้วย ประสบการณ์ทั้งหมดน้ีจะเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมในการศึกษาและการทำางานด้านน้ีในอนาคต” 

 สำาหรับผู้ที่กำาลังสนใจเข้าแข่งขัน Space Flying Robot  

Programming Challenge 2020  ดร.นำาชัย ชวีววิรรธน ์ผูอ้ำานวยการ  

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. ให้คำาแนะนำาว่า 

“จุดสำาคัญของการแข่งขัน Space Flying Robot Programming 

Challenge 2020 คอื การแก้ โจทยป์ญัหาให้ไดส้มบรูณแ์บบมาก 

ที่สุด ภายใต้หลักคิด ปฏิบัติได้จริงอย่างปลอดภัย และมีแผน

สำารองพร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง เพราะในการปฏิบัติงานจริง 

บนสถานีอวกาศ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจนำามาซ่ึงความเสียหาย 

ร้ายแรงกว่าบนโลกได้ ดังนั้นจึง ‘ห้ามพลาด’ ดังวลีที่ Gene 

Kranz ผู้ปฏิบัติภารกิจนำายาน Apollo 13 ลงจอดบนดวงจันทร์ 

กล่าวไว้ว่า ‘Failure Is Not an Option’ ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง 

ศึกษากฎกติกาให้ดี คิดให้รอบคอบ ซักซ้อม ค้นหาจุดผิดพลาด 

และพฒันาใหส้มบรูณ์ทีส่ดุในสถานการณจ์ำาลอง (Simulation) 

ก่อนเขา้แขง่ขนัจรงิ และอกีสิง่ที่ไมค่วรมองขา้มเลย คอื ‘สนกุ’ 

ไปกับการแขง่ขนั โดยหลกัคดิเหลา่นีส้ามารถนำาไปใช้ในการฝกึฝน  

Coding หรือการแข่งขันเวทีอื่นๆ ได้อีกด้วย” 
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 อย่างไรก็ดี ‘โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 

2020’ ถือเป็นใบเบิกทางสำาคญัในการทำางานสายน้ีในอนาคต โดยในประเทศไทยกม็ี

หลายองคก์รทีพ่รอ้มสนับสนนุโอกาสทางการศกึษาและการทำางาน ท้ังดา้น Coding  

และด้านอวกาศให้แก่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนเข้ามา 

ร่วมคว้าโอกาสสำาคัญในครั้งนี้

ติดตามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.nstda.or.th/jaxa-thailand 

หรือทางเฟซบุ๊ก JAXA Thailand

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่

วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

 Mr. Roberto Carlino วิศวกรจาก NASA Ames 

Research Center ได้ ให้ข้อมูลไว้ ในงานว่า “หุ่นยนต์ 

Astrobee” ที่ใช้ ในการแข่งขันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนา 

โดย NASA Ames Research Center ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ของนาซาที่ รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง และเทคโนโลยีที่ใช้กับยานอวกาศ 

หุ่นยนต์ Astrobee เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินที่ใช้งาน 

อยู่จริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ ทำาหน้าที่สนับสนุน 

การทำางานของนกับิน มหีน้าทีห่ลัก 3 ด้าน คือ เปน็เครือ่งมือ 

ทำาวิจัยเรื่องสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำา (Microgravity robot) 

ทำาหน้าที่เป็นโดรนถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศสู่พื้นโลก  

(Remotely operated mobile camera) และทำาหน้าที่

เป็นเซนเซอร์วัดค่าต่างๆ (Mobile sensor tasks) เช่น 

คุณภาพอากาศ รังสี ทุกหน้าที่ที่ Astrobee ปฏิบัติก็ 

เพื่อเอื้ออำานวยให้นักบินอวกาศทำางานบนสถานีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำ�คว�มรู้จักกับพระเอกหลักของง�น “หุ่นยนต์ Astrobee” 
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กองบรรณาธิการระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

“รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีตฟู้ด” นวัตกรรมหนุนยกระดับไทยสู่ศูนย์กล�ง 
ก�รท่องเที่ยววัฒนธรรมอ�ห�ร

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(อว.) โดยศนูยบ์ริการปรกึษาการออกแบบและวศิวกรรม (DECC) 
จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นรักษ์ โลกเพื่อ 
สตรีตฟู้ด” 
 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำาเป็นต้องมีการ 
พัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย 
ที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยผู้ประกอบการ 
สตรีตฟู้ดถือเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ที่เป็นกลไก 
สำาคัญในการต่อยอดเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560  
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ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

พบว่าไทยมีธุรกิจสตรีตฟู้ดมากกว่า 103,000  
ร้านทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าตลาดสูงกว่า 
270,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะ 
ขยายตัวมากขึ้นในทุกปี  ดังนั้นจึงควร 
ผลักดันธุรกิจสตรีตฟู้ดไทยให้แข็งแกร่ง 
ยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อหนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง 
“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” หรือ 
“Gastronomic Tourism” กระตุ้นให้เกิด
การสะพัดของรายจ่ายและรับในประเทศ 
ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ 

 ดา้น ดร.ณรงค ์ศิรเิลิศวรกุล ผูอ้ำานวยการ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ เพือ่ยกระดบั 
สตรตีฟูด้ไทย สวทช. โดย ศนูยบ์ริการปรกึษา 
การออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้ 
ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก 
ออกมาเป็น 4 โมเดลหลัก เพื่อให้ตอบโจทย์ 
การใช้งานของผู้ประกอบการ
1) รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี 

ถังบำาบัดและซิงก์น้ำา

2) รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี  
ถังบำาบัดและซิงก์น้ำา + ระบบดูดควัน

3) รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี, 
ถังบำาบัดและซิงก์น้ำา + ระบบดูดควัน + 
หัวเตาแก๊ส 2 หัว

4) ระบบตู้เก็บความเย็นพร้อมแท่นรับ 
พ่วงข้าง

 รถเข็นรักษ์ โลกจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า 
ทำางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อยล้า 
น้อยลง จึงสามารถดูแลอาหารให้มีคุณภาพ 
ที่ดีสม่ำาเสมอ ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้ค้าขายได้ 
มากขึ้น และมีของเสียในแต่ละวันลดลง  
ลูกค้าที่มารับประทานก็จะได้รับประทาน 
อาหารที่มีคุณภาพด้วยความประทับใจ โดย 
รถเข็นนวัตกรรรมรักษ์ โลกจะมีราคาที่  
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้
 ทั้ งนี้ ใ นการ เ ปิดตั ว  อว .  ภาย ใต้  
งบประมาณจากแผนบรูณาการอตุสาหกรรม 
และการบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 
2563 ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการ 
ยกระดับร้านสตรีทฟู้ดให้แก่ผู้ประกอบการ  
โดยผู้ประกอบการที่สั่งซื้อ 100 คันแรก  
จะสามารถซ้ือได้ ในราคาเริ่มต้นเพียง  
20,000 บาทเท่านั้น” 
 ทางด้าน นางปรางมาศ เธียรธนู  
ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการธนาคารออมสนิ สายงาน 
ลูกคา้รายย่อยและองคก์รชมุชน กลุม่ลกูคา้ 
ฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เสริม 
ในมุมของแหล่งเงินทุนว่า ในโครงการนี้  
ธนาคารออมสินจะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ 
ผู้ประกอบการ โดยมีแคมเปญพิเศษเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ำาให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2564 6310 -11 
หรือ www.decc.or.th/streetfood
รายละเอียด > http://bit.ly/2TmK7Fz
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ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

“สตรอว์เบอร์ร”ี ถอืเปน็ผลไม้ 
เมืองหนาวที่ได้รับความนิยมจาก

ผู้คนทั่วโลก เพราะนอกจากรสชาติที่อร่อย 
แล้วยังดีต่อสุขภาพ ทำาให้สตรอว์เบอร์รีเป็น 
ผลไมท่ี้มมีลูคา่สงูมาโดยตลอด และจะสงูมาก 
ยิ่งขึ้นหากมาจากการเพาะปลูกนอกฤดูกาล
 เพือ่พฒันาระบบการผลติสตรอวเ์บอร์รี ่
ให้สามารถเพาะปลูกได้สะดวกในทุกฤดู  
ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์คณะ 
ผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ ผศ. ดร. 
โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์คณะ 
วิ ศ วกรรมและอุ ตสาหกรรม เกษตร 

“ตู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีระบบปิด” ผลผลิตสดใหม่ ไร้ส�รเคมี 
ปลูกได้ทุกฤดูก�ล

มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  วิ จัยและพัฒนา
การปลูกสตรอว์ เบอร์ รี ระบบปิดในตู้  
คอนเทนเนอร์  โดยใช้อุปกรณ์  IoT 
ในการดูแล ภายใต้การสนับสนุนของ  
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 ผศ. ดร.สิริวัฒน์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้น 
ของการพัฒนาระบบผลิตสตรอว์เบอร์รีในตู ้
คอนเทนเนอร์ มาจากการได้พูดคุยกับ 
คุณธนา ลักษณาภิรักษ์ ผู้บริหารบริษัท  
ซีทีพี ดีซี จำากัด ผู้ประกอบการบริษัทให้ 
เช่าโกดังเก็บของ ซึ่งกำาลังมองหาการลงทุน 
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ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

ทำาธรุกจิใหม่เกีย่วกบัตูค้อนเทนเนอร ์จนเกดิ 
แรงบันดาลใจในการทำาวิจัยเพื่อนำาตู้คอน- 
เทนเนอร์มาใช้ ในการปลูกสตรอว์เบอร์รี 
ระบบปิดร่วมกัน
 “ซึ่งในการทำาวิจัยและพัฒนา ได้สร้าง 
สภาพแวดล้อมในการปลูกพืชขึ้นในตู้  
คอนเทนเนอร์ โดยใช้อุปกรณ์กำาเนิดแสงเทียม 
เครื่องปรับอากาศ และระบบเพิ่มปริมาณ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูก และได้ 
พัฒนาระบบเซนเซอร์วัดปริมาณแสง 
ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณคาร์บอนได 
ออกไซด์ เป็นอุปกรณ์ IoT (Internet of 
Things) ติดตั้งไว้ ในตู้ เพื่อให้ผู้เพาะปลูก 
สามารถใชส้งัเกตการณแ์ละควบคมุการผลติ 
จากทางไกลได้ โดยการปลูกสตรอว์เบอร์รี 
แบบระบบปดิในตูค้อนเทนเนอร ์ผูเ้พาะปลกู 

จะสามารถปลูกได้ได้ 200-300 ต้นต่อรอบ  
(ระยะการปลกู 4-5 เดอืน) และสามารถปลกู 
ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่อง 
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ รวมถึง 
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช”
 นายธนา ลักษณาภิรักษ์ บอกเล่าใน 
แง่มุมของผู้ประกอบการว่า ตนตั้งใจที่จะนำา 
ผลงานที่ผ่านการทำาวิจัยโดยนักวิจัยจาก  
สกสว. มาทำา ‘ธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ 
เพาะปลูกพืชระบบปิด’ เพ่ือให้ผู้เช่านำาไป 
ใช้จัดแสดงผลผลิตตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ง 
สามารถเชา่ไดท้ั้งแบบระยะสัน้และระยะยาว  
อีกท้ังยังมองไปถึงกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจ 
การปลูกพืชระบบปิดในบ้านผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ต้องการสร้าง 
ประสบการณ์การใหม่ในการรับประทานให้ 
แก่ลูกค้าอีกด้วย

 “สมมติว่ามีลูกค้าสั่งเมนูเครื่องดื่มที่  
ใ ช้ ส ต ร อ ว์ เ บ อ ร์ รี เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ กอบ  
ผู้ประกอบการก็สามารถตัดผลสดจากตู้ 
มาทำาได้เลย ซึ่งจะเพิ่มจุดขายให้กับร้าน 
ในด้านความสด สะอาด และปลอดภัยจาก 
สารเคมี ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพ”
 การร่วมกับพัฒนาระหว่างนักวิจัยและ 
ผูป้ระกอบการยงัไมจ่บเพยีงเทา่นี ้เฟสตอ่ไป 
ทีเ่ตรยีมพัฒนา คือ “การผลติสตรอวเ์บอรร์ ี
ให้ลูกใหญ่และมีรสชาติดีขึ้น”

รายละเอียด > http://bit.ly/395guPO
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ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

“Cool to Touch” คือถ้วยและฝาปิดสำาหรับใส่เคร่ืองดื่มร้อนที่มีอุณหภูมิ 
ตั้งแต่ 80 องศาเซลเซียสข้ึนไป ผลิตจาก “โฟมเชิงประกอบชีวภาพ” ที่สามารถ 

ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์
 “Cool to Touch” เปน็ผลงานของ ผศ. ดร.ชริาวฒุ ิและ อาจารยส์วุรา วรวงศากุล อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงได้ประกาศความยิ่งใหญ่ 
บนเวทีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 

“COOL TO TOUCH” ถ้วยโฟมทนคว�มร้อน ย่อยสล�ยได้
2019 (SIIF 2019) ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล 
Gold Prize หรือรางวัลเหรียญทอง และ 
สามารถคว้าอีกรางวัลพิเศษจาก Patent  
Office of Cooperation Council for the 
Arab States of the Gulf 
 ผศ. ดร.ชิราวฒุอิธบิายวา่ โดยทัว่ไปโฟม 
จะผลิตจากพลาสติกหลากหลายชนิด ส่วน 
ใหญ่เป็นวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ซ่ึงใช้แล้วหมดไป ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได
ออกไซดจ์ำานวนมหาศาลในกระบวนการผลติ 
ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และ
หากนำาไปใช้กับอาหารที่มีความร้อนสูง ยัง 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย
 “แต่สำาหรับโฟมเชิงประกอบชีวภาพ
นั้น วัตถุดิบตั้งต้นเป็นพลาสติกชีวภาพที่
สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ เสริม
ความแข็งแกร่งด้วยเซลลูโลสจากเส้นใย
พืช ที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติพอลิเมอร์ 
โฟมชนดิน้ีจงึทนความร้อนสงู สสีนัสม่ำาเสมอ 
น้ำาหนักเบา ขึน้รปูงา่ย และราคาถกู ทีส่ำาคญั 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อ 
สุขภาพของผู้บริโภค”
  ปัจจุบันอาจารย์ผู้ประดิษฐ์ได้โอนสิทธิ์
อนุสิทธิบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เพื่อให้นวัตกรรมชิ้นนี้ ได้มีส่วนรับใช้สังคม 
ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่เป็นเพียงส่วน
หน่ึงของการให้บริการวิชาการตามวิสัยทัศน์ 
Marketplace of Solutions ที่พร้อมจะสนับ
สนุนรัฐบาลและภาคเอกชน 
 เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่ม 
ศักยภาพในการแข่งขัน ตอบโจทย์ Green 
Trend และ Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

รายละเอียด > http://bit.ly/2VpafCo
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ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) โชว์ไอเดียแขนกล ‘ไอออนแมน’  
สู่ ‘แพลตฟอร์มมือเทียมกล’ เพื่อคนพิการ 
 ประเทศไทยมีคนพิการ 3.7 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรทั้งหมด 
โดยผู้พิการร้อยละ 49.65 เป็นผู้พิการทาง 
การเคลือ่นไหว และจากจำานวนนีเ้ปน็ผูพ้กิาร 
แขนขาขาดมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งมี 
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ทว่าอุปกรณ์ 
อวัยวะเทียมในปัจจุบันยังเป็นเพื่อเสริม 

“มือเทียมกล” โอก�สที่ 2 ของผู้พิก�ร ควบคุมผ่�นตัวรับ
สัญญ�ณไฟฟ้�ในกล้�มเนื้อ

สถาบันทั่วโลกมุ่งพัฒนามือเทียมกล ที่
ตอบสนองการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ 
แต่ยังมีราคาที่สูงมาก ยากต่อการเข้าถึง ทีม
วิจัยจึงตั้งโจทย์ว่าทำาอย่างไรที่จะช่วยพัฒนา
มือและขาเทียมกล ให้สามารถขยับหยิบจับ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้จริง เพื่อช่วยให้คนพิการ 
ใช้ชีวิตประจำาวันได้ด้วยตนเอง
 “งานวิจัยนี้พัฒนาต่อยอดจากผลงาน 
ของกลุ่ม นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ที่ทำา 
ชิ้นงานเกี่ยวกับ ‘ไอออนแมน’ แขนกล 

ภาพลักษณ์มากกว่าการใช้เพื่ออำานวย 
ความสะดวกในชีวิต
 ผศ. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา อาจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
ระบบอตัโนมัต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
และคณะ จึงได้ทำาวิจัย ‘โครงการสร้างมือ 
เทียมกลควบคุมผ่านตัวรับสัญญาณไฟฟ้า 
ในกล้ามเนื้อ’ ภายใต้การสนับสนุนของ 
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 ผศ. ดร.นพรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันหลาย 
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เทคโนฯ ไทย

ยอดมนุษย์จากภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซึ่ง 
ขึ้นรูปด้วยเคร่ืองพิมพ์  3 มิติ  และใช้  
การควบคุมแบบระบบไร้สาย แต่ยังไม่  
สามารถเชื่อมต่อกับการสั่งการของมนุษย์ 
ได้ สิ่งที่ทีมวิจัยพัฒนาต่อมี 2 ส่วน คือ
 1) การสร้างแพลตฟอร์มสำาหรับ
พัฒนาอุปกรณ์ ในการพิมพ์มื อ เทียม
กลจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยทีมวิจัย 
ได้ออกแบบมือเทียมคนจากเคสคนพิการ  
12  ราย  เ พ่ือ ให้ มีความหลากหลาย 
ปัจจุบันสามารถทำาออกมาได้แล้ว 10 
รูปแบบ (ออกแบบ ตั้งแต่ข้อมือ กลางมือ  
ใ ต้ ข้ อศอก  และ เหนื อ ข้ อศอก  โดย 
แบ่งเป็นข้างซ้ายและขวา) ซึ่งสามารถ 
นำ า ไ ป ใ ช้ กั บผู้ พิ ก า ร ไ ด้ เ ลย  ตอนนี้ มี  
การใช้งานจริงแล้วที่โรงพยาบาลสิรินธร  
จังหวัดขอนแก่น และกำาลังเตรียมวาง 
แพลตฟอร์มให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี 
 2) การสร้างแพลตฟอร์มสัญญาณ 
ควบคุม ด้วยการใช้เซนเซอร์วัดสัญญาณ 
ไฟฟ้าในกล้ามเนื้อของคนพิการ เป็น 
การส ร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ ทำ าหน้ าที่  
ตรวจจับสัญญาณสั่งการจากสมอง ซ่ึงเป็น 
สัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านมายังกล้ามเนื้อแขน  
ข้อจำากัดของมือเทียมกลตอนนี้คือสามารถ 
สั่งการได้ฟังก์ชันเดียว คือ การกำา-แบมือ 
เนื่องจากกล้ามเนื้อของคนพิการแต่กำาเนิด 
แทบไม่เคยถูกพัฒนามาก่อน หรือแม้แต่
คนพิการอุบัติเหตุแขนขาดส่วนใหญ่ก็ไม่มี 
มัดกล้ามเนื้อที่จะทำาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าที่
หลากหลายได้”
 ผศ. ดร.นพรัตน์ อธิบายถึงทิศทางใน 
อนาคตของการพฒันาตอ่อปุกรณน์ีว้า่ ตอนนี ้
ทีมวิจัยมองไปถึงการพัฒนาเซนเซอร์ ให้ 

ขาเทียมด้วย เพราะใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ออกแบบพิมพ์เบ้าอวัยวะขาเทียม 
ให้มีน้ำาหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานได้เหมือนอวัยวะขาจริงที่ใช้งานได้ โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการทดสอบเซนเซอร์และฟังก์ชันการทำางานของขาเทียมกล 
 โรงพยาบาล ผู้ประกอบการ นักกายอุปกรณ์ ที่สนใจเทคโนโลยีมือเทียมกล ติดต่อได้ที่ 
09 8598 5955 หรืออีเมล nopthamma@gmail.com

รายละเอียด > http://bit.ly/2vq8JVT
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“แผ่นดามกระดูกและสกรูทางออร์โทพีิดิกส์ประสิทธิภาพ
สูง” เป็นวัสดุฝังในเพื่อฟื้นฟูกระดูกท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อลดการสร้างความ 

เสยีหายแกก่ระดกู วจิยัและพฒันาโดย รศ. ดร.อนรรฆ ขนัธะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) โดยการสนบัสนนุ 
จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

“แผ่นด�มกระดูก-สกรู” เครื่องมือแพทย์สัญช�ติไทย

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

 รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วย 
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล ภาค 
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรม 
ชีวภาพ มจธ. หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า
ทางการแพทย์ปัจจุบันพบว่าในทุกๆ 3 วินาที 
จะมีผู้ป่วยกระดูกหักเพิ่ม 1 คน ซึ่งนั่นหมาย 
ความว่ามีผู้ป่วยกระดูกหักในแต่ละปีสูงถึง 
8.9 ลา้นคน โรคกระดกูจงึถอืเปน็ปญัหาอนัดบั 
2 ของโลก 
 “เมื่อพิจารณาอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ 
ในการรักษาโรคกระดูก จะพบว่าปัจจุบัน 
ประเทศไทยต้องนำาเข้าอุปกรณ์แผ่นดาม 
กระดูกและสกรูยึดกระดูก มาจากต่างประเทศ 
กว่าร้อยละ 95 หรือคิดเป็นรายจ่ายกว่า 
6 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งแผ่นดามกระดูก 
และสกรูที่นำาเข้ามาน้ันนอกจากจะมีราคา
สูง ยังมีปัญหาในการใช้งานหลายประการ 
อาทิ แผ่นดามกระดูกมีความหนาที่มากเกิน
ไป ทำาให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความลำาบาก 
และยังมีความแข็งแรงไม่สูงนัก จึงอาจเกิด
การแตกหักภายในร่างกายผู้ป่วย ทำาให้ต้อง
ทำาการผ่าตัดซ้ำาโดยเริ่มต้นการรักษาใหม่ทั้ง
หมดตั้งแต่ตั้งต้น 
 “คณะวิจัยจึงได้พัฒนา ‘แผ่นดาม 
กระดูกและสกรูทางออร์ โทพีิดิกส์’ ให้มี 
ความยืดหยุ่นสูง และลดความหนาของ 
แผ่นรองกระดูกให้บางลงแต่แข็งแรง 
มากขึ้น ทำาให้แพทย์ดำาเนินงานผ่าตัดหรือ
เย็บแผลได้ง่ายขึ้น และผู้ป่วยรู้สึกสบาย 
ตัวกว่าการใช้อุปกรณ์เดิม โดยอุปกรณ์น้ี 
กำาลังอยู่ในกระบวนการทดสอบทางคลินิก  
หลงัจากผา่นการทดสอบ (ทดสอบไปแล้ว 25 
จาก 50 คน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิจัย 
จะนำาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อให้ 
หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซ้ือได้โดยสะดวก  
มีราคาที่เป็นมิตรต่อประชาชน”



16มีนาคม 2563

 ด้านนายแพทย์พลชัย วงษ์ทองสาลี  
นายแพทย์ชำานาญการ หัวหน้างานศัลยกรรม 
ออร์ โทพีิดิกส์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
เสรมิวา่ โรงพยาบาลไดร่้วมออกแบบลกัษณะ 
แผ่นดามกระดูกท่อนแขนแบบ DCP ที่มี  
7 ร ูเพือ่ใหส้ามารถใช้ในผูป้ว่ยไดห้ลากหลาย  
โดยเหตุที่ เลือกกระดูกแขนเนื่องจากมี 
จำานวนเคสมาก จากการทดสอบกว่า 25 คน  
(ร้อยละ 70-80 เป็นเคสกระดูกหักแบบปิด) 

นายแพทย์พลชัย วงษ์ทองสาลี

พบว่าในระยะเวลา 3 เดือนกระดูกจะเริ่มติด  
และเมื่อถึง 6 เดือนก็จะสามารถเชื่อมติด 
ได้เรียบร้อย ผู้ป่วยสามารถยกของหนัก 
และใส่ อุปกรณ์นวัตกรรมน้ี ไปได้ตลอด 
โดยไม่ต้องผ่าตัดนำาออก หรือหากต้องการ 
ผ่าตัดนำาออกก็สามารถทำาได้เช่นกัน
 “จากเดิมที่โรงพบาบาลเคยต้องนำาเข้า 
แผ่นดามกระดูกและสกรูเกรดพรีเมียม 
ในราคาท่ีสูง ทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ 

สทิธสิวสัดกิารจา่ยคา่อปุกรณ์ได ้สถานการณ ์
กำาลังจะเปลี่ยนไป เมื่อมีอุปกรณ์การแพทย ์
ของไทยเข้ามาช่วยหนุนในเรื่องน้ี ผู้ป่วยจะ 
สามารถใช้อุปกรณ์การรักษาที่ดีข้ึน ทำาให้ 
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย” 
 นายแพทย์พลชัยเน้นย้ำาจุดสำาคัญว่า 
อุปกรณ์การแพทย์ที่ราคาถูกลงจะช่วยลด
ความเหล่ือมล้ำาทางการรักษาในสังคมไทย 
และยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ 
ก้าวสู่การเป็นผู้นำาในการผลิตอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 
ประเทศ และเปดิโอกาสเพิม่การลงทนุจาก
ต่างชาติในอนาคต

รายละเอียด > http://bit.ly/2VsObXr
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

กองบรรณาธิการ

โดยข้อดีหรือประโยชน์ของเส้นใยธรรมชาติที่ทำาจากเซลล์
ผิวหนังมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือ เมื่อแพทย์นำาไปใช้เย็บแผลแล้ว 

ไหมดังกล่าวจะสามารถละลายตัวและผสมผสานเข้าเป็นเน้ือ 
เดียวกันกับอวัยวะของมนุษย์ ได้ ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะอยู่  
ด้านนอกร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในก็ตาม
 เร่ืองนี้นับว่าเป็นข่าวดี เพราะเท่าท่ีผ่านมานั้นการใช้ไหม 
สังเคราะหเ์พือ่เยบ็แผลอาจจะถูกตอ่ตา้นหรอืปฏเิสธโดยระบบ 
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในฐานะที่เป็นสิ่งแปลกปลอม
 และจากคุณลักษณะสำาคัญที่ ไม่ทำาให้เกิดปฏิกิริยา 
ต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์นี้ แพทย์ก็หวังว่า 
ไหมเย็บแผลที่สร้างข้ึนจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์จะเป็น 
ประโยชน์อย่างมาก ท้ังในแง่ของการสมานแผลบนผิวหนัง 
และการซ่อมแซมอวัยวะสำาคัญต่างๆ ที่อยู่ภายใน
 เพราะแพทยส์ามารถใช้ไหมชวีภาพนีถั้กทอใหเ้ปน็รปูตา่งๆ  

ตามที่ต้องการได้ เช่น เป็นถุง เป็นท่อ หรือว่าเป็นวาล์วเพื่อให ้
เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและการทำางานของอวัยวะซึ่ง 
ต้องการซ่อมแซม
 การพัฒนาเส้นใยจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่สามารถนำา 
มาถักทอให้เป็นไหมเย็บแผลแบบชีวภาพน้ี นับได้ว่าเป็น 
ความกา้วหนา้ลา่สดุสำาหรบัวงการศลัยกรรม เพราะเมือ่ปทีีแ่ล้ว 
นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนา “กาวชีวภาพ” ชนิดหนึ่ง 
ได้สำาเร็จ
 โดยกาวชีวภาพนี้จะทำางานในร่างกายหลังจากได้รับ 
การกระตุ้นด้วยแสงเพ่ือให้เร่ิมกระบวนการสมานแผลต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าหรือแผลใหม่ก็ตาม

ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/human-skin-yarn-ct/5286468.html

นกัวิจยัจากฝรัง่เศส โคลมัเบยี และสหรฐั ไดพ้ฒันาเสน้ใยทีท่ำาจากเซลลผ์วิหนงั 
ของมนุษย์ขึ้น ซึ่งเส้นใยดังกล่าวอาจจะถูกนำามาทอให้มีลักษณะคล้ายกับ 
สิ่งทอชีวภาพ ซึ่งจะนำาไปใช้ในวงการแพทย์ในรูปของไหมเพื่อเย็บแผลได้

“ไหมชีวภาพจากเซลล์ผิวหนัง” เปิดโอกาสใหม่
ในการรักษาแผลและซ่อมแซมอวัยวะ

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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การศึกษาในช่วง 38 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง 2554 ได้พบว่า จำานวนเชื้อ 
อสจิุของผูช้ายในทวปีอเมรกิาเหนอื ยโุรป รวมทัง้ในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ 
ลดลงถึง 60% และแนวโน้มดังกล่าวก็ดูจะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้

และในชว่งเวลาเดยีวกนั ระดบัฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน 
ของเพศชายโดยเฉลี่ยก็ลดลงด้วย ฮอร์โมนดังกล่าว 

สำาคัญสำาหรับการสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกรวมทั้งยังมี
บทบาทในการกระตุ้นพลังทางเพศด้วย
 นกัวจิยัเชือ่วา่กมัมนัตภาพรงัส ีมลภาวะในอากาศ สารเคมี 
ทัง้ในอาหาร น้ำาดืม่ และเสือ้ผา้ การสบูบหุรี ่การดืม่แอลกอฮอล ์
รวมทั้งปัญหาโรคอ้วน ล้วนแต่มีส่วนสำาคัญต่อเรื่องนี้ทั้งสิ้น
 รายงานการวิจัยชิ้นใหม่จากคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ซึง่เพิง่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ JAMA 
Network Open ไดช้ีว้า่ อาหารแบบทีนิ่ยมในประเทศตะวนัตก  
หรือที่เรียกว่า Junk food ซึ่งขาดคุณค่าทางโภชนาการก็ 
ส่งผลต่อเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
 คุณ Feiby Nassan นักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ช้ีว่า โดยทั่วไปแล้วผู้ชายที่กินอาหาร 
ประเภท junk food เชน่ พซิซา่ อาหารทีผ่า่นกระบวนการปรงุแต่ง  
และขนมหวาน จะผลติเชือ้อสจุนิอ้ยกวา่ผูช้ายทีท่านอาหารดมีี
ประโยชน์ถึงราว 68 ล้านตัวสำาหรับการหลั่งแต่ละครั้ง
 นกัวจิยัของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์  
อธบิายว่า การศกึษาชิน้นีแ้สดงวา่การทานอาหารทีด่มีปีระโยชน ์ 
เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์ปีก ถั่วเนื้อแข็งและเมล็ดธัญพืชไม่
ขัดสี รวมทั้งผักผลไม้นั้นจะช่วยเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 และ
สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจำาเป็นสำาหรับการผลิตเชื้ออสุจิ

ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/western-diet-sperm-count-ct/5304158.html

“อาหารขยะ” อาจทำาให้ฮอร์โมนเพศชาย
และจำานวนเชื้ออสุจิลดลง
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ทีมนักดาราศาสตร์ขององค์การนาซา ตรวจพบร่องรอยการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุด 
เท่าที่เคยพบมาในประวัติศาสตร์ของจักรวาล ซ่ึงมีความรุนแรงรองลงมาจาก 
เหตุการณ์บิ๊กแบง (Big Bang) ที่เป็นจุดเริ่มต้นการขยายตัวของเอกภพเท่านั้น

ร่องรอยการระเบิดคร้ังมโหฬารน้ีพบว่าเป็นช่องโหว่ขนาด 
ยักษ์ในกระจุกดาราจักรโอฟิวคุส (Ophiuchus galaxy 

cluster) ซึง่อยูห่า่งจากโลกราว 390 ลา้นปแีสง โดยสนันษิฐาน 
วา่การระเบิดปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจากหลุมดำามวลย่ิงยวด 
ตรงใจกลางกระจุกดาราจักรดังกล่าว ทำาให้เกิดช่องโหว่นี้ขึ้น
 กล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์จันทราพบร่องรอยการระเบิด 
นี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยต่อมาพบว่าเป็นช่องโหว ่
ในกลุ่มก๊าซร้อน ซ่ึงกินพ้ืนท่ีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก 
ถึง 15 เท่า
 มีการตีพิมพ์รายงานวิจัยนี้ในวารสาร The Astrophysical  
Journal โดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้มาจากกล้อง 
โทรทรรศน์หลายตัว ท้ังกล้องท่ีอยู่ในอวกาศเช่นกล้อง 
โทรทรรศน์รังสีเอกซ์จันทราและกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 

พบร่องรอยการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในจักรวาล
รองจากบิ๊กแบง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

XMM-Newton ขององค์การอวกาศยุโรป ส่วนข้อมูลการแผ ่
คลืน่วทิยทุีช้ี่ถงึขอบเขตของช่องโหวน้ั่น ไดจ้ากกล้องโทรทรรศน์ 
วิทยุคลื่นไมโครเวฟ GMRT ในอินเดีย และกล้องโทรทรรศน ์
วิทยุคลื่นความถี่ต่ำา MWA ในออสเตรเลีย
 พลังงานมหาศาลที่ทำาให้เกิดการระเบิดครั้งน้ีอยู่ในระดับ 
ที่สูงกว่าการระเบิดในกระจุกดาราจักร MS 0735.6+7421  
ซึ่งเป็นแชมป์เก่าถึง 5 เท่า โดยทีมผู้วิจัยสันนิษฐานว่า การที่ 
หลุมดำามวลย่ิงยวดปะทุไอพ่นในระดับพลังงานขนาดน้ี ได้  
น่าจะเป็นเพราะมีการดูดกลืนกาแล็กซีเข้าไปเมื่อหลายร้อย 
ล้านปีมาแล้ว

ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-51677690
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ดักมาร์ เทอร์เนอร์ นักไวโอลินมืออาชีพวัย 53 ปี เข้ารับการผ่าตัดเอา
เนื้องอกในสมองออกขณะที่ยังมีสติรู้ตัวเต็มที่ ทั้งยังสีไวโอลินคู่ใจ 

ของเธอไปด้วย เพ่ือให้ศัลยแพทย์สามารถลงมีดผ่าตัดได้ โดยไม่กระทบ 
กระเทือนสมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อมือและทักษะการเล่นดนตรี

ดักมารเ์ปน็นกัดนตรปีระจำาวงซมิโฟนอีอรเ์คสตราของ 
เกาะไอลอ์อฟไวต ์(Isle of Wight) ในสหราชอาณาจกัร  

เธอเริม่ปว่ยดว้ยโรคลมชกัในป ีค.ศ. 2013 และมอีาการกำาเรบิ 
ขณะแสดงคอนเสิร์ต แพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีเนื้องอกชนิด 
ไม่ร้ายแรงในสมองกลีบหน้าซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนควบคุม 
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือซ้ายที่เธอใช้บรรเลงไวโอลิน
 ศ. นพ.เกยูมาร์ อัชคาน แห่งโรงพยาบาลคิงส์คอลเลจ 
ในกรุงลอนดอน ได้ตัดสินใจใช้วิธีผ่าตัดรักษาแนวใหม่กับ 
ดักมาร์ โดยจะทำาให้เธอฟื้นคืนสติข้ึนมาในระหว่างการผ่าตัด  
และให้สีไวโอลินในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ไล่เรียงตัวโน้ต 
ตามบันไดเสียงอย่างง่ายๆ ไปจนถึงการบรรเลงแบบด้นสด
 วิธีการพิสดารดังกล่าวมีข้ึนเพื่อให้แน่ใจว่าการผ่าตัดจะ 
ไมไ่ปกระทบกระเทอืนเซลลป์ระสาทสมองทีอ่ยูใ่กลก้บัเนือ้งอก  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวมือซ้าย  
รวมทั้งประสิทธิภาพของมือในการทำางานสอดประสานกับ 
กล้ามเนื้ออื่นๆ อันเป็นหัวใจสำาคัญในการเล่นดนตรี

 ทีมศัลยแพทย์จับตาดูการสีไวโอลินของดักมาร์ผ่านจอ 
มอนเิตอรข์ณะผา่ตดั โดย ศ. นพ.อชัคาน บอกวา่ “เราสามารถ 
กำาจัดเนื้องอกออกไปได้ราว 90% รวมทั้งบริเวณที่คาดว่าเป็น 
สาเหตใุหผู้ป้ว่ยมอีาการลมชกัรนุแรงดว้ย ยิง่ไปกวา่น้ัน เรายัง 
สามารถคงประสิทธิภาพการใช้งานของมือซ้ายเอาไว้ ได้ 
อย่างเต็มที่”
 ดักมาร์ฟื้นตัวจากการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว และออกจาก 
โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเสร็จส้ินลงเพียง 3 วันเท่าน้ัน เธอกล่าว 
แสดงความขอบคณุตอ่คณะแพทยท์ีทุ่ม่เทกำาลงัความสามารถ 
ในการรักษาเธอทุกข้ันตอน ต้ังแต่เร่ิมทำาแผนท่ีสมองซ่ึงมีลักษณะ 
เฉพาะ ไปจนถึงการออกแบบทา่ทางทีจ่ะใหเ้ธอเอนตวัระหวา่ง 
การผ่าตัด เพื่อให้สีไวโอลินได้

ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-51572875 

แพทย์ให้นักดนตรีมืออาชีพสีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง
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เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน นำาหุ่นยนต์อัจฉริยะที ่
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 5จี (5G) และการถ่ายภาพความร้อน มาใช้

ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ผู้พฒันาหุน่ยนตเ์ปดิเผยวา่ นอกจากจะสามารถเคลือ่นที ่
ได้อย่างอิสระแล้ว หุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวมีฟังก์ชัน 

หลากหลาย อาทิ  การจดจำาใบหน้า การวัดอุณหภูมิ  
ท้ังยังสามารถติดตามเป้าหมายได้ 32 เป้าหมาย ขณะ 
ออกลาดตระเวน
 หุ่นยนต์อัจฉริยะตัวนี้ ได้รับการเปิดตัวโดยสถาบันวิจัย 
นวตักรรมซโูจวแหง่มหาวทิยาลยัหนานจงิ บรษิทัไชนา่ เทเลคอม 
ซโูจว และบริษทัสมาร์ต ออรจินิ โรโบตกิส ์(ซโูจว) สร้างขึน้ดว้ย 
การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี 5จี (5G) คลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud computing) และอินเทลลิเจนต์ วิชัน (Intelligent  
vision)

 เฉินเจี๋ย นักวิจัยจากสถาบันฯ กล่าวว่า “นอกเหนือจาก 
การตรวจวัดอุณหภูมิ หุ่นยนต์ตัวน้ียังสามารถบอกได้ว่า 
คนที่พบเจอสวมใส่หน้ากากอนามัยท่ามกลางสถานการณ์ 
โรคระบาดเช่นนี้หรือไม่ และหากตรวจพบผู้ที่ไม่สวมใส่ มันจะ 
ส่งสัญญาณเตือนออกมา”
 ด้านเซว์หัว ผู้ก่อตั้งบริษัทสมาร์ต ออริจิน (Smart Origin)  
ระบุว่า หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานในสถานที่แออัด อาทิ 
ห้องรับรองผู้มาใช้บริการ และพื้นที่ขนส่งสาธารณะ เพื่อช่วย
ในภารกิจป้องกันและควบคุมโรคระบาด

ข้อมูลจาก: Xinhua Thai
https://www.xinhuathai.com/tech 

หุ่นยนต์ 5G ตัวช่วยสำาคัญในภารกิจควบคุมโรคระบาดในจีน
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วัชราภรณ์ สนทนา  

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
บทความ 

พิเศษ

วิเคร�ะห์เจ�ะลึก
‘COVID-19’ กับ

นักไวรัสวิทย�เมืองไทย
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ีกำาลังลุกลามไปในหลายประเทศ
ทั่วโลก ประกอบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่พุ่งทะลุ 80,000 คน ไปแล้ว 
และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,800 คน ทำาให้หลายฝ่ายกังวลว่าการระบาดจะก้าว 
เข้าสู่ระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) หรือไม่ ขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ 
COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำาดับที่ 14 เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง
ที่เข้มข้นมากขึ้น ทว่าท่ามกลางการระบาดที่ยังคงลุกลามอย่างรุนแรง ประชาชน
จำานวนไม่น้อยยังไม่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 อย่างแท้จริง 
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ดร.อนันต ์จงแกว้วฒันา ผูอ้ำานวยการกลุม่วจิยันวัตกรรม 
สขุภาพสตัวแ์ละการจดัการ ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและ 

เทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) คอืนกัไวรสัวทิยาทีศ่กึษาวจัิยเกีย่วกบั 
ไวรัสโคโรนามากว่า 10 ปี ทีมวิจัยประสบความสำาเร็จในการพัฒนา 
ระบบ Reverse Genetics ของไวรสัโคโรนาในสกุร และมผีู้ใชเ้ทคโนโลย ี
ดังกลา่วมาตอ่ยอดจนถงึปจัจบุนั ถอืเปน็ผูน้ำาการวจิยัดา้นไวรสัโคโรนา 
ของประเทศไทย ผู้ซึ่งจะมาช่วยไขข้อข้องใจและอธิบายถึงองค์ 
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19

 โรค COVID-19 เกิดจากอะไร? 
 โรค COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) เกิดจากเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า Virus SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ซึ่งแม้จะเป็นโรคอุบัติใหม ่
ในมนุษย ์แตเ่ชือ่วา่ไวรัสโคโรนาชนดินี ้นา่จะอยูใ่นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 
ชนิดอื่นมาก่อน ซึ่งน่าจะเป็นค้างคาว แล้วมีการกระโดดข้ามมาสู่ 

บทความ 
พิเศษ

สัตว์ชนิดอื่นที่ยังไม่ทราบชนิดแน่นอน ก่อนจะมาสู่คนอีกที ซึ่งแต่ละ 
การกระโดดข้ามสายพันธุ์ ไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 
จนกลายเป็น SARS-CoV-2 ที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ 
รวดเร็ว
 ไวรัสโคโรนามีสารพันธุกรรมหรือจีโนมเป็นอาร์เอ็นเอขนาด 
ยาวที่สุดในบรรดาไวรัสที่มีจีโนมเป็นอาร์เอ็นเอ (RNA virus) รูปทรง 
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ของไวรัสมีส่วนที่ย่ืนออกมารอบๆ คล้ายมงกุฎ (Crown) หรือรัศมี 
ของดวงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อ Corona ที่แปลว่ามงกุฎหรือรัศมี 
ในภาษาละตนิ ไวรัสโคโรนาพบได้ในสัตวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ำานม เชน่ สกุร 
สุนัข แมว อูฐ และค้างคาว และสัตว์ปีก เช่น ไก่ นก ในธรรมชาติ  
เชือ้สามารถถา่ยทอดจากสตัว์ไปสูส่ตัว์ได ้และบางกรณกีส็ามารถถา่ย
ทอดจากสตัวส์ูค่นไดเ้ชน่กนั ซึง่ทีรู่จ้กัคุน้เคยกนัดคีอืไวรสั SARS-CoV 
จากค้างคาวมาสู่ชะมดและมาถึงคน หรือไวรัส MERS-CoV ที่มาจาก
ค้างคาวมาสู่อูฐแล้วก็มาถึงคน 
 สำาหรับ SARS-CoV-2 ข้อมูลการถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนยังไม่
ชัดเจน เบื้องต้นข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรม พบว่าไวรัส SARS-
CoV-2 มีความใกล้เคียงกับรหัสพันธุกรรมที่แยกได้จากค้างคาว 
เกือกม้า ในเมืองยูนนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 มากกว่า 95% แต่ไวรัส 
ดังกล่าวอาจแพร่ไปสู่สัตว์ตัวกลางก่อนมาสู่คน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบ 
ชนิดแน่นอน

 ทำาไมโรค COVID-19 ถึงรุนแรงจนเป็น 
เหตุให้เสียชีวิต? 
 ความรุนแรงของโรค COVID-19 อาจเกิดจากคุณสมบัติ  
ของไวรัสเอง ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ไวรัสส่วนใหญ่ที่มีบรรพบุรุษมาจาก 
ค้างคาวมักก่อโรครุนแรงในมนุษย์ เช่น Ebola virus, SARS-CoV, 
MERS-CoV เนื่องจากค้างคาวมีภูมิต้านทานต่อไวรัสที่ดีมาก สามารถ 
สร้างโปรตีนต้านไวรัสชนิดต่างๆ ปริมาณสูง ไวรัสท่ีอยู่รอดได้ในตัว 
คา้งคาวมักเป็นกลุม่ทีม่คีวามรนุแรงสงู เมือ่วนัหนึง่ที่ไวรสัเหลา่น้ีหลดุ 
จากค้างคาวมาติดในสัตว์ตัวกลางหรือมนุษย์ ซึ่งไม่มีภูมิต้านทานที่ด ี
เช่นค้างคาว หลายๆ ครั้งจะทำาให้ก่อโรคได้รุนแรง 
 แต่สำาหรับโรค COVID-19 ถือว่าเป็นโรคท่ีมีอัตราความรุนแรง 
น้อย เพราะมีอัตราผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 2% เม่ือเทียบกับ SARS 

และ MERS ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตถึง 10% และ 30% ตามลำาดับ 
ทั้งน้ีผู้ที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและผู้มี 
โรคประจำาตัวซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำา แต่สำาหรับคนปกติที่แข็งแรง  
มีภูมิต้านทานดี อาจแค่ติดเช้ือ มีไข้ แล้วหายเป็นปกติได้ ซึ่งคน 
กลุ่มน้ีมีมากกว่า 90% และที่น่าสนใจคือมีข้อมูลว่า COVID-19  
ในเด็กพบได้น้อยและอาการไม่รุนแรง
 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2  
แล้วมีอาการรุนแรงเกิดจากสาเหตุใดแต่ข้อมูลจากไวรัสโคโรนา 
ชนิดอื่น เช่น SARS-CoV หรือ MERS-CoV บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยที่มี 
อาการรุนแรงมักเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาแบบ 
ผิดเพี้ยน คือสูงมากเกินความจำาเป็น จนทำาให้เข้าทำาลายเนื้อเยื่อ 
และอวัยวะ เช่นปอดหรือไตได้ 

 เหตุใดโรค COVID-19 ถึงระบาดเป็น 
วงกว้างอย่างรวดเร็ว?
 สาเหตุที่ COVID-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไวรัส 
ชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ มีผลงานวิจัยหลายชิ้น 
ออกมายืนยันว่า โปรตีน Spike (ส่วนที่ยื่นออกมาจากอนุภาค 
คล้ายหนาม) ของไวรัส SARS-CoV-2 มีความสามารถให้จับกับตัวรับ 
(Receptor) ที่ช่ือ ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) 
ในร่างกายของคนได้แน่นมากกว่าไวรัสโคโรนาชนิดอื่น ทำาให้เชื้อ 
ไวรัสเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้ดี และแพร่จากคนสู่คนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน  
Spike ที่ตำาแหน่งอื่นอีก เช่น การเพิ่มกรดอะมิโนชนิดเป็นเบส  
3 ตำาแหน่งอยู่ติดกันทำาให้ไวรัสถูกกระตุ้นให้ติดเชื้อโดยเอนไซม์ที่
พบได้ ในเซลล์มนุษย์ได้ดีและเพิ่มจำานวนได้ไว อีกปัจจัยสำาคัญคือ 
โรค COVID-19 มีความรุนแรงของโรคน้อย มีระยะฟักตัวนาน  
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ทำาให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตเดินทางออกไปปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ได้มาก 
จึงเกิดการติดต่ออย่างรวดเร็ว ดังเช่นคุณป้าที่ประเทศเกาหลีใต้  
ที่เดินไปทางไปทำากิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอื่นในโบสถ์และสถานที ่
ต่างๆ จนกลายเป็น Superspreader ที่แพร่กระจายเชื้อสู่ ผู้อื่น 
จำานวนมากอยา่งรวดเร็ว ตา่งจากโรคอีโบลาและซารส์ทีม่คีวามรุนแรง 
ของโรคสงู ผูป้ว่ยมอีาการหนกัและอยูใ่นโรงพยาบาล โอกาสการแพร ่
ระบาดของเชื้อจึงมีน้อย

 จรงิหรือไมท่ี ่COVID-19 สามารถเผยแพร ่
เชื้อผ่านทางฝอยละอองในอากาศ? 
 หากอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้
ที่มีจะเชื้อปนเปื้อนในฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ แต่มีโอกาส 
น้อยที่จะทำาให้ติดเชื้อ เนื่องจากเวลาท่ีเราจามจะมีฝอยละอองหลาย 
ขนาด กลุม่แรกคอื ‘ฝอยละออง (Droplet)’ ขนาดใหญ่ 50-100 ไมครอน  
ที่ปล่อยออกมาหลังจากผู้ป่วยไอหรือจาม และตกสู่พื้นภายใน  

15-20 นาที ไม่ไกลจากผู้ป่วยเกิน 2 เมตร และกลุ่มที่สองคือ  
‘ฝอยละอองขนาดเลก็มาก (Droplet nuclei)’ ประมาณ 5-12 ไมครอน  
ที่ไม่ตกลงสู่พื้น แต่จะลอยอยู่ในอากาศไปได้ไกลเกิน 10 เมตร 
 สิง่สำาคญัคอืแมจ้ะมเีช้ือไวรัสปนเป้ือนอยูใ่นฝอยละอองขนาดเลก็ 
แต่ปริมาณเชื้อนั้นอาจไม่มากเพียงพอที่จะก่อโรคได้ ซึ่งขณะนี้ 
ข่าวที่ออกมาเป็นเพียงคำาแถลงการณ์เท่าน้ัน ยังไม่มีผลงานวิชาการ 
ทีต่พีมิพเ์ปน็หลกัฐานชดัเจน ดา้นกระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทย  
และศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC)  
ยงัยนืยนัวา่ COVID-19 แพรเ่ชือ้ผา่นทางฝอยละอองทีเ่กดิจากการไอ 
หรือจามของผู้ติดเชื้อเท่านั้น 
 นอกจากการตดิตอ่ผา่นทางเดนิหายใจแลว้ วารสาร New England  
Journal of Medicine รายงานวา่ มีการตรวจพบสารพนัธกุรรมของไวรสั 
SARS-CoV-2 ในอุจจาระ ซึ่งบ่งชี้ว่า เชื้อไวรัสอาจแพร่กระจายผ่าน 
ทางอุจจาระได้ เพราะผู้ป่วย COVID-19  มีอาการท้องเสียร่วมด้วย  
จึงถือเป็นอีกช่องทางการติดต่อของโรคที่ต้องระวัง
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 ประเทศไทยจะมีการระบาดในระดับ 3 
หรือไม่? 
 การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2  
คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที ่
สาธารณสุขควบคุมโรคได้ดี แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการระบาดเข้าสู ่
ระยะที่ 3 คือมีผู้จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในวงกว้างได้ 
ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ แต่ไม่อยากให้ตระหนกเกินไป เพราะ 
อาจเปน็แคก่ารระบาดท่ีมจีำานวนผูต้ดิเช้ือเพิม่ขึน้แตไ่มไ่ดก้อ่โรครนุแรง 
 สำาหรับแนวทางการเตรียมรับมือ ในโมเดลด้านระบาดวิทยาจะมี  
3 ส่วน คือ การป้องกัน แก้ไข และควบคุมไม่ให้เกิดซ้ำา การป้องกัน 
ต้องอาศัยการถอดบทเรียนท่ีได้ผลดีจากประเทศจีนมาใช้ เช่น  
หากเกิดการระบาดรุนแรง ควรปิดเมืองหรือไม่ ส่วนการแก้ไขจะเป็น 
เรือ่งการตรวจวนิจิฉัยและการรกัษา ณ ขณะน้ี หากประเทศจีนเปดิเผย 
ข้อมูลว่าผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรงแตกต่างกัน 
อยา่งไร ทมีวจิยัสามารถนำาขอ้มูลมาประกอบกบัข้อมลูทีศ่กึษาอยู ่และ 
อธิบายได้ว่ายีนตัวไหนของไวรัสท่ีเกิดการกลายพันธ์ุและทำาให้เกิด 
โรครุนแรง เพื่อแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวัง รวมถึง 
การพัฒนาชุดตรวจเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยแยกเคสที่รุนแรงออก 
จากเคสที่ไม่รุนแรงได้รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและ 
รับมือกับการบริหารจัดการในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้างได้ดีขึ้น  
สำาหรับการควบคุมไม่ให้เกิดซ้ำา ณ ขณะนี้ยังไม่พบสัตว์ตัวกลางที่เป็น 
พาหะนำาโรค จึงยากต่อการควบคุม ต่างจากโรคซาร์สที่มีการตรวจพบ 
ว่าติดเชื้อมาจากชะมด ทำาให้มีการควบคุมการรับประทานชะมด  
การยกเลกิทำาฟารม์ชะมดอยา่งเดด็ขาด ทำาใหส้ามารถควบคุมโรคซารส์ 
ได้อย่างดีและไม่เกิดการระบาดซ้ำาจนถึงปัจจุบัน 

 แนวทางการรักษาโรค COVID-19 
ในปัจจุบัน? 
 แนวทางการรักษาขณะน้ีจะมีการให้ ‘ยาต้านไวรัส’ ซ่ึงล่าสุด 
ประเทศจีนได้รับรองยาต้านไวรัส Favilavir ในการรักษา COVID-19 
อย่างเป็นทางการตัวแรก ขณะที่ประเทศไทยทดลองใช้ยาต้านไวรัส 
HIV ชนิด Protease Inhibitors เพื่อช่วยยับยั้งการทำางานของเอนไซม์  
Protease ทีจ่ำาเปน็ตอ่การเพิม่ไวรัสในรา่งกาย ซึง่ไวรสั SARS-CoV-2  
ก็มีกระบวนการคล้ายๆ กันอยู่ นอกจากนี้ยังมียาต้านไวรัสที่ช่ือ  
Remdesivir (RDV) ทีก่ำาลงัถกูจบัตาอยา่งมาก เพราะเปน็ยาทีอ่อกแบบ 
มาสำาหรับไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ สามารถยับยั้งการสร้างสาย RNA 
ของไวรัสได้โดยตรง อยู่ระหว่างการทดสอบในคน

 พร้อมกันนี้ยังมีการใช้ ‘แอนติบอดี’ ของผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากการ 
ตดิเชือ้มารกัษาผูป้ว่ยคนอืน่ มลีกัษณะเชน่เดยีวกบัเซรุม่ทีฉี่ดตอนโดน 
งูกัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มีข้อที่ต้องพึงระวังคือ ไวรัส SARS-CoV-2  
อาจจะสามารถจับกับตัวรับหรือประตูเพ่ือเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทาง  
ประตูบานแรกคือ ACE2 เมื่อผู้ป่วยได้รับแอนติบอดีในปริมาณที่มาก 
พอจะช่วยบล็อกเช้ือไวรัสไม่ให้ผ่านประตูบานน้ีได้ แต่หากผู้ป่วยได้ 
ปริมาณแอนติบอดีน้อยหรือคุณภาพไม่ดีพอ อาจเกิดการกระตุ้นให้ 
แอนตบิอดจีบักับเชือ้ไวรสัแล้วพาเขา้สูป่ระตบูานที ่2 ทีม่ช่ืีอวา่ CD32A  
ซ่ึงจะจับกับส่วนของแอนติบอดีที่ห้อมล้อมอนุภาคไวรัสนั้นไว้และนำา 
ไวรสัเข้าสูเ่ซลล์ได ้น่ันเทา่กบัเปน็การเพิม่ชอ่งทางให้ไวรสัเขา้สูร่า่งกาย 
ได้มากขึ้น ทำาให้เกิดการติดเช้ือรุนแรง ลักษณะเดียวกับผู้ป่วยที่เป็น
ไข้เลือดออกครั้งที่ 2 ที่มีความรุนแรงมาก เพราะได้รับเชื้อเดงกี่ต่าง 
สายพันธุ์จากครั้งแรก ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับคุณปอ-ทฤษฎี สหวงษ์  
ดังน้ันการใช้แอนติบอดีในการรักษาในสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีความ
ระมัดระวัง 

 วิธีป้องกันโรค COVID-19?
 วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ ระวังการสัมผัสสารคัดหลั่งจาก
การไอ จาม ของผู้ติดเชื้อ แล้วนำามาสัมผัสบริเวณใบหน้า บริเวณตา 
จมกู ปาก เพราะเปน็ชอ่งทางทีเ่ชือ้ไวรสัเขา้สูร่า่งกายไดง้า่ย หลีกเล่ียง 
การเดนิทางไปยงัพืน้ทีม่คีนแออดั รวมทัง้กนิอาหารรอ้น ใชช้อ้นกลาง  
และหมั่นล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี หรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีส่วน 
ผสมของแอลกฮอล์มากกว่า 70% นอกจากน้ีเมื่อเข้าห้องน้ำาเสร็จให ้
ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำาทุกครั้งเพ่ือลดการกระจายของเชื้อ และ 
ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำา 
 ในช่วงที่มีการระบาดในวงกว้าง การใส่หน้ากากอนามัยจะมีส่วน 
ช่วยลดโอกาสการติดเช้ือได้ แต่ต้องเข้าใจการใช้หน้ากากอนามัย 
อย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ ในสื่อที่ประชาสัมพันธ์จาก 
หน่วยงานราชการ
 สว่นยาทีด่ทีีส่ดุในการรกัษา COVID-19 คอื ภมูคิุม้กนัของเราเอง  
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำาลังกาย  
สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ซึ่งถ้าเราโชคร้ายรับเชื้อไวรัสเข้ามา  
ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่อาจจะไม่ทำาให้เราป่วย หรือมีอาการไม่แตกต่าง 
จากไข้หวัดธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ต้องดูแลสภาพจิตใจไม่ให้เครียด 
เกนิไป เพราะจะทำาใหภ้มูติา้นทานลดลง สิง่ทีต่อ้งระวงัคอืการเสพขา่ว 
ที่มุ่งไปแต่จำานวนของผู้เสียชีวิตจนทำาให้กลัว ทั้งที่อัตราผู้เสียชีวิตยัง 
ถือว่าน้อยหากเทียบกับโรคอื่นๆ ที่เกิดจากไวรัสชนิดเดียวกัน

บทความ 
พิเศษ
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
บทความ 

พิเศษ

“NETPIE 2020” 
ทล�ยข้อจำ�กัด

ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) คอื คลาวดแ์พลต 
ฟอร์มสำาหรับให้บริการเช่ือมต่อการสื่อสาร IoT ที่พัฒนาข้ึนโดยศูนย์เทคโนโลย ี
อเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ซึง่ได้เปิดตัวเวอร์ชนัแรกใหป้ระชาชนใชใ้นปี พ.ศ. 2558  
จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากถึงกว่า 40,000 ราย และมีอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว 
มากกว่า 100,000 ชิ้น โดยล่าสุดเนคเทคได้เปิดตัว “NETPIE 2020” พร้อมๆ 
กับการเปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหม่ 5G ที่เร็วแรงขึ้นกว่าเดิม เพื่อทลาย 
ขอ้จำากดัในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์IoT ใหแ้กน่กัพฒันาและผูป้ระกอบการไทย  
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ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำานวยการเนคเนค กล่าว 
ในงานเปิดตัวคร้ังนี้ว่า NETPIE เป็นรากฐานสำาคัญ 

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ ‘Industry 4.0’ นับตั้งแต่ 
การเปดิตวัในป ีพ.ศ. 2558 NETPIE มกีารพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช ้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องท้ังในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ และใน 
ปี พ.ศ. 2561 NETPIE ได้ผ่านการยกระดับจากห้องวิจัยไปสู่การให้ 
บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ (Spin-off) ในนาม บริษัท 
เน็กซ์พาย จำากัด (NEXPIE Co. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อให้บริการ 
เชิงพาณิชย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)  
จากเนคเทค ทั้งนี้เพ่ือให้บริการภาคอุตสาหกรรมในด้านการให้ 
คำาแนะนำาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ เข้ากับระบบ IoT 
และให้บริการระบบบริหารจัดการ IoT แบบสำาเร็จรูป เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 “Frost & Sullivan คาดการณว่์า มลูคา่ตลาด IoT ของประเทศไทย 
จะเติบโตจาก 3.6 พนัลา้นบาทในป ีพ.ศ. 2561 เปน็ 1.88 แสนลา้นบาท 

ในอกี 13 ปขีา้งหนา้ (ป ีพ.ศ. 2576) ดว้ยอตัราการเติบโตเฉลีย่รอ้ยละ  
31.8 ต่อปี และคาดการณ์ว่าจำานวนอุปกรณ์ IoT ที่จะมีการใช้ทั่วโลก 
ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2567) จะมีมากถึง 6 หมื่นล้านชิ้น ซึ่ง 
IDC ไดค้าดการณ์ไวว้า่ งบประมาณทีจ่ะถูกใชจ้า่ยกบั IoT ทัว่โลกในอกี  
2 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2565) จะสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ IoT สัญชาติไทย ในวันนี้เนคเทค 
พร้อมแล้วที่จะเปิดตัว ‘NETPIE 2020’ NETPIE เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 
ที่จะทลายทุกข้อจำากัดในการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่พัฒนาข้ึน 
ให้ตอบโจทย์ผู้ ใช้ ทำาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT เป็นเรื่องง่าย  
ตัง้แตข่ัน้ตอนการสรา้งตน้แบบ (Prototype) ไปจนถึงการพฒันาระบบ 
เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้ ใช้งานในภาค 
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ NETPIE จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา  
และอุตสาหกรรม SME ใชบ้รกิารฟรตีลอดไป โดยไดร้บัการสนบัสนนุ 
จากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)” 
 NETPIE 2020 มีคุณสมบัติที่โดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนี้
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• NETPIE 2020 ออกแบบโดยคำานึงถึง User Experience (UX) 
เป็นหลัก ทำาให้ผู้ ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายและ 
รวดเร็ว ทั้งมือใหม่และมือโปร

• NETPIE 2020 ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมด  
บนพื้นฐานเทคโนโลยี Microservice ทำาให้แพลตฟอร์ม 
มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการขยายตัวแบบไร้ขีดจำากัด  
ทั้งในด้านของการเพิ่มบริการใหม่ได้แบบไร้รอยต่อไม่กระทบ 
การบริการเดิม และสามารถรองรับอุปกรณ์หรือข้อมูลปริมาณ 
มหาศาลในยุค AI และ 5G

• NETPIE 2020 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลากหลายยิ่งข้ึน และสามารถรองรับ 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย ทำาให้ 
รองรับการใช้งานจากฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

• NETPIE 2020 อำานวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
IoT เชิงพาณิชย์ หรือการผลิตอุปกรณ์ IoT จำานวนมาก (Mass  
production) โดยผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบการสามารถจัดการ 
ลงทะเบียนความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ได้ภายหลังการขาย 
จัดการสิทธิ์ และจัดกลุ่มผู้ ใช้ 

• NETPIE 2020 มีระบบการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ช่วยให้ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันโต้ตอบกับอุปกรณ์ได้ง่ายย่ิงข้ึน เช่น 
บริการ Dashboard บริการกำาหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนไปยัง 
ช่องทางต่างๆ และบริการเก็บสถานะและข้อมูลของอุปกรณ์

 ทั้งหมดของการสร้างสรรค์นวัตกรรม NETPIE และการอำานวย 
ความสะดวกในการใช้งานให้แก่ประชาชนโดยเนคเทค สวทช.  
ก็เพ่ือให้นวัตกรไทยได้ ใช้เป็นทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือผลักดันประเทศไทยจาก Maker Nation ไปสู่การเป็น Smart 
Nation ในอนาคตอันใกล้ สำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ 
ใช้งานได้ที่ http://netpie.io
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รู้หรือไม่? ในอวก�ศก็มี Drone 
เหมือนกัน แต่เป็น Space Drone 

ที่ชื่อว่� “Astrobee”
นายคมสัน ฐามนกิจประสาท

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
นายธรรมบดี ธนศรีบดี

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



31 มีนาคม 2563

บทความ 
พิเศษ

Space Drone คืออะไร? 
 Space Drone คือหุ่นยนต์เพื่อช่วยนักบินอวกาศทำางานภารกิจ 

ต่างๆ ทัง้ในสถานอีวกาศหรอืยานอวกาศ ชว่ยลดเวลาในการทำาภารกิจ  

โดยสามารถให้นักบินอวกาศทำางานเฉพาะงานส่วนของมนุษย์เท่านั้น 

Astrobee คืออะไร? 

 Astrobee คือหุ่นยนต์ Space Drone ตัวใหม่ที่ทาง NASA Ames  

Research Center นำาไปใช้งานบน ISS ซ่ึงหุ่นยนต์ตัวนี้ทำางานเป็น 

ระบบอตัโนมตัเิป็นหลกั แตใ่นบางกรณนัีกบินอวกาศกส็ามารถควบคมุ 

ไดเ้ชน่กนั ซึง่งานหลกัของหุน่ตวันีจ้ะเนน้การขนถา่ยสิง่ของบนอวกาศ  

งานสแกนหาของโดยใช้ Tag RFID และตรวจกับโดยกล้องท่ีติดใน 

โดรนและตรวจสอบโดย Software อีกทั้งหน้าที่หลักของหุ่นยนต์ก็คือ 

การช่วยเหลือสำาหรับงานวิจัยขั้นสูงกับนักบินอวกาศบนสถานีและ 

จะมาแทนที่ หุ่นยนต์ Spheres ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ชนิดแรกที่ใช้บนยาน

อวกาศอีกด้วย 
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Astrobee ทำางานอย่างไร?
• Astrobee ประกอบไปด้วยกล้อง หน่วยประมวลผล Touch 

screen ไมโครโฟน เซนเซอร์ตรวจวัดต่างๆ และแขนกลเพ่ือใช้

ในการจับยึดและทำางานขนส่งต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของ Astrobee 

ส่วนใหญ่สร้างจาก 3D Printing

• Astrobee ใช้แบตเตอรี่แบบ Lithium ion 4 ก้อน โดยต้องกลับไป 

ที่สถานีเพื่อชาร์จพลังงานหลังการใช้งานต่อวัน

• ระบบการเคลื่อนที่ของ Astrobee ใช้อากาศภายใน ISS 

มาอัดและพ่นออกทาง Nozzles เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

• การทำางานของ Astrobee เป็นแบบอัตโนมัติท้ังหมด แต่ก็สามารถ

เปลีย่นมาเปน็ระบบควบคมุเองโดยทางภาคพืน้ดนิบนโลกไดด้ว้ย

Astrobee ช่วยงานอะไรนักบินอวกาศ
ได้บ้าง?
• ช่วยลดเวลาในการทำางานท่ีเป็นกิจวัตรซ้ำาๆ ท่ีนักบินอวกาศทำาประจำา

• ช่วยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ โดยใช้แขนกล Robotic arm

• ช่วยนักบินอวกาศในการทดลองงานวิจัย Microgravity บน ISS 

• คอยตรวจสอบคุณภาพอากาศ รังสี และอุณหภูมิภายใน ISS 

• ตรวจสอบสภาพภายในสถานีอวหาศโดยสร้างเป็น Map 

หรือแผนที่จำาลองใน ISS และยังสามารถทำาเป็น Sound map 

และ Heat map ได้อีกด้วย

• สามารถสแกนตามหาของหรือเครื่องมือที่นักบินอวกาศวางทิ้งไว้

ใน ISS โดยใช้ tag RFID 

 ซึ่งนอกจากหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA แล้วยังมีหุ่นยนต์  

Int-Ball ของ JAXA และ CIMON ของ Airbus ทำางานอยูบ่นสถานอีวกาศ 

ISS อีกด้วย

 หุ่นยนตน์ี้มันดูเจ๋งมากใช่ไหมล่ะ แลว้ถ้าเราเป็นคนไทยอยากร่วม 

ทำางานและพัฒนาด้านอวกาศ จะเริ่มต้นหรือทำาอย่างไรได้บ้าง  

ซ่ึงคำาถามน้ีก็เป็นคำาถามของผู้เขียนเอง และวิศวกรนาซาได้ ให้ 

คำาตอบมาว่า เราก็สามารถร่วมเป็นส่วนนึงของกิจกรรมอวกาศได้ 

เหมือนกัน โดยผ่านทางหน่วยงาน UNOOSA (United Nations  

Office for Outer Space Affairs) ที่มีโปรเจกต์ด้านอวกาศมากมาย 

ไม่ว่ าจะเป็น โปรเจกต์  BARTOlOMEO ที่นักวิจัยสามารถ 

ส่งการทดลองในรูปแบบขนาด 3 U (1U=10cmx10cmx10cm) 

(สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unoosa.org/oosa/en/

ourwork/psa/hsti/orbitalmission/bartolomeo/index.html)

 อีกทั้งยังมีอึกหน่ึงกิจกรรมดีๆ จากทาง สวทช. และ JAXA   

ที่ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันให้นักเรียนและนักศึกษามาออกแบบ 

โปรแกรมสำาหรับหุ่นยนต์บนสถานีอวกาศอีกด้วย นั่นก็คือ Space  

Flying Robot Programming Challenge 2020 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/krpc2020



33 มีนาคม 2563

บทความ 
พิเศษ

พร้อมเสิร์ฟ 
“เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม” 

โปรตีนสูง เก็บคว�มอร่อยได้น�น 6 เดือน
“เวย์โปรตีน” เป็นแหล่งโปรตีนสำาคัญที่สกัดได้จากน้ำานมโค อุดมไปด้วย 
กรดอะมโินจำาเปน็ และยงัเปน็โปรตีนทีย่่อยง่าย ร่างกายสามารถดูดซมึได้อยา่ง
รวดเรว็ ทำาใหโ้ปรตนีสามารถเขา้ไปเสรมิสร้างกลา้มเนือ้ใหแ้ขง็แรง และซอ่มแซม 
กลา้มเนือ้ท่ีเสียหายจากการออกกำาลงักายไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ จงึเป็นทีนิ่ยม 
ในกลุ่มผู้ท่ีชื่นชอบการออกกำาลังกายและผู้ที่รักสุขภาพ ล่าสุดผู้ประกอบการ 
ไทยรว่มกับนกัวจัิยไบโอเทคพฒันาสตูร “เวยโ์ปรตนีพรอ้มดืม่” ทีม่โีปรตนีสงู 
รสชาติอร่อย ที่สำาคัญยังเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น
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สุนิติ เกิดสงกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์  

แคน จำากัด กล่าวว่า เวย์โปรตีนท่ัวไปท่ีมีจำาหน่าย 

ในท้องตลาดส่วนใหญ่อยู่ ในรูปแบบผง 

สำาหรับชงด่ืม ซ่ึงมีข้ันตอนยุ่งยากในการเตรียม 

กอ่นรบัประทาน หรอืแบบบรรจขุวดพรอ้มดืม่

กจ็ะมอีายุการเกบ็รักษาไดเ้พยีง 1-2 สปัดาห ์ 

และจำาเปน็ตอ้งแชเ่ยน็ตลอดเวลา ซึง่เปน็ขอ้ 

จำากัดของผลิตภัณฑ์ทำาให้ไม่สามารถพกพา 

ไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งสะดวก ทางบรษิทัฯ ซึง่ 

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ 

และน้ำาผลไมบ้รรจขุวดอยูแ่ลว้ จงึเกิดแนวคดิ 

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เวย์ โปรตีนพร้อมดื่ม 

ให้สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น 

เพ่ือตอบโจทย์ด้านความสะดวกให้กับผู้บริโภค 

ในปัจจุบัน 

 ผู้ประกอบการจึงร่วมกับนักวิจัยจาก 

เครื่องดื่มเวย์โปรตีนบรรจุขวดแบบไม่ต้อง 

แช่เย็น ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้กระบวนการผลิตที่ 

มตีน้ทนุสงู ทีผ่า่นมาจงึยงัไมม่ผีูป้ระกอบการ 

รายใดในประเทศไทยทำาได้สำาเร็จ

 “ความท้าทายของโจทย์นี้คือการทำาให้ 

สารละลายเวย์โปรตีนผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือ 

ด้วยความร้อนภายใต้แรงดันสูง ที่เรียกว่า  

รีทอร์ต (Retort) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่ 

ใช้ ในการฆ่าเช้ืออาหารกระป๋องและเป็น 

เทคโนโลยทีีบ่รษิทัมอียูแ่ล้ว โดยส่ิงทีท่มีวจัิย 

เข้าไปช่วยบริษัทฯ อย่างแรกคือการพัฒนา 

สูตรเวย์โปรตีน และอย่างที่สองคือพัฒนา 

กระบวนการผลิตให้สารละลายเวย์สามารถ 

ทนความร้อนสูงถึง 120 องศาเซลเซียส  

ในกระบวนการฆ่าเช้ือแบบรีทอร์ต หลังจาก 

ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อน้ีแล้วสารละลาย 

เวย์ยังคงมีลักษณะเหลว ไม่ข้นหนืดเกินไป  

ไม่มีกลิ่นคาวของโปรตีน และสามารถดื่ม 

รับประทานได้ง่าย” 

 ปัจจุบันทีมวิจัยประสบความสำาเร็จใน 

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต 

เวย์ โปรตีนพร้อมดื่มที่มีรสชาติอร่อยและ 

มีโปรตีนสูงถึง 30 กรัม ต่อ 350 มิลลิลิตร  

ที่สำาคัญคือสามารถเก็บรักษาได้นานโดย 

ไม่ต้องแช่เย็นเป็นเวลานานถึง 6 เดือน  

โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมี 2 สูตร ได้แก่  

สูตรมีน้ำาตาล (น้ำาตาล 4%) และสูตรไม่มี 

น้ำาตาล (น้ำาตาล 0%) แต่ละสูตรมีให้เลือก 

หลายรสชาติ อาทิ ช็อกโกแลต วานิลลา  

และกล้วย โดยโครงการนี้ ยังได้รับการ 

สนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรม  

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการ 

ลงทุนด้ านเค ร่ืองจักรเพื่ อขยายกำ า ลัง 

การผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม

 “ขณะน้ีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในช่วง 

ทดลองตลาดและคาดว่าจะเริ่มวางจำาหน่าย 

บทความ 
พิเศษ

ดร.อติกร ปัญญา และ สุนิติ เกิดสงกรานต์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

แหง่ชาต ิหรอื BIOTEC ภายใตก้ารสนบัสนนุ 

จาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม หรือ ITAP สำานักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) ในการวจิยัและพัฒนาสตูรพรอ้มทัง้ 

กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์ โปรตีน 

ในรูปแบบบรรจุขวดพร้อมดื่ ม ท่ี มีอายุ  

การเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้อง 

แช่เย็น และมีโปรตีนจากเวย์โปรตีนสูงถึง 

30 กรัมต่อขวด

 ดร.อติกร ปัญญา นักวิจัย ทีมวิจัย 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ไบโอเทค  

สวทช. ให้ข้อมูลว่า เวย์โปรตีนมีคุณสมบัติ 

คล้ายโปรตีนไข่ขาว เมื่อโดนความร้อนสูงจะ 

เกิดการจับตัวเป็นก้อน จึงเป็นปัญหาสำาคัญ 

ของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 โดย 

จะเน้นให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น  

ในฟิตเนสหรือสถานออกกำาลังกาย และ 

ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป และในอนาคตมีโอกาส 

ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 

เพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ หรืออาจพัฒนา 

เคร่ืองดื่มชากาแฟที่บริษัทผลิตอยู่แล้วให้ 

เป็นเคร่ืองดื่มชากาแฟที่มีส่วนผสมของ 

เวย์โปรตีน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภค 

รวมไปถึงอาหารสำาหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่

มีเวย์โปรตีนเป็นส่วนผสมหลัก และมีสาร 

อาหารอื่นที่จำาเป็นต่อร่างกายในสัดส่วนที่ 

เหมาะสม” ผู้ประกอบการกล่าว

 น่ีไม่ใช่ครั้งแรกของโลกที่มีเวย์โปรตีน 

บรรจุขวดพร้อมดื่มที่เก็บรักษาได้นานโดยไม่

ต้องแช่เย็น แต่อาจจะเป็นครั้งแรกของโลก 

ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้กระบวนการ 

ฆ่าเช้ือด้วยความร้อนภายใต้แรงดันสูง  

ในการผลิตเครือ่งดืม่เวย์โปรตนี ความเข้มขน้ 

สูง ได้สำาเร็จ

 นบัเปน็อกีหนึง่ตวัอยา่งนวตักรรมอาหาร 

เพื่อสุขภาพที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา 

กระบวนการผลิตเพื่อสร้างจุดเด่นของ 

ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากท้องตลาดและ 

ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคยุคใหม่ได้เป็น 

อย่างดี

บทความ 
พิเศษ
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สาระ
App

แนะนำาแอปดี มีความรู้

Mendeley
เครื่องมือช่วยสร้างบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

สำาหรับการสร้างเอกสารทางวิชาการ
 “Mendeley โปรแกรมฟรี” ที่ใช้ในการบริหารจัดการบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือช่วยนักวิจัย 
นกัวชิาการ และอืน่ๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูหนังสอื งานวิจัยต่างๆ ทีไ่ด้ศึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการเขียนอา้งองิ 
และสร้างบรรณานุกรมได้อย่างรวดเร็ว Mendeley รองรับการทำางานทั้งแบบ Online และ Offline รวมทั้ง 
ทำางานกับ Androids และ iOS Devices ได้อย่างดี

ประโยชน์การใช้งาน Mendeley
1. รวบรวมรายการบรรณานุกรม รายชื่อเอกสารอ้างอิงพร้อมทั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแทรกรายการ 

เอกสารอ้างอิงเข้าสู่ไฟล์รายงาน และสร้างรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้ตามรูปแบบที่ต้องการ
2. สร้างดัชนีเพื่อสะดวกในการสืบค้น
3. จัดกลุ่มเอกสารได้ตามความต้องการ

ผู้สนใจส�ม�รถด�วน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.mendeley.com/
ด�วน์โหลดคู่มือก�รใช้ง�นได้ที่ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183 
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระน่ารู้จาก อย.
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ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีแร้งสีน้ำาตาลหิมาลัย
Gyps himalayensis

อีแร้งสีน้ำาตาลหิมาลัยจัดเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มาก  
อาจเป็นนกท่ีหลงเข้ามาหรืออพยพมายังประเทศไทย 

ในช่วงฤดูหนาว หายากมาก มักพบหมดแรงอยู่ตาม 
พืน้ดนิเนือ่งจากขาดเหยือ่ ตอ้งนำามาฟืน้ฟแูละปลอ่ยคนื 
กลับสู่ธรรมชาติเมื่อร่างกายแข็งแรง
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ส�ระวิทย์
ในศิลป์

คอลัมน์
แนะนำา

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื ่องเกี ่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี ้ยงตัวจิ ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Instagram : iizeewj

5

ชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมา มพีายเุขา้บรเิวณโรงเรยีน
ของฉนัถงึสองลกูตดิตอ่กนั สง่ผลใหอ้ณุหภมู ิ
ลดลงอย่างรวดเร็ว แถมมาด้วยลูกเห็บเม็ดเล็กๆ 
อากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก ทำาให้ฉันติดอยู่ที่
โรงเรยีนไมไ่ดอ้อกไปไหน ตามฉบบัชีวิตเดก็หอ 

ศิลปะในบรรจุภัณฑ์ | Art and Packaging
คว�มร่วมมือของวิทย์กับศิลป์ เพื่อท�งออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การจากบา้นมาอยูด่ว้ยตนเอง ตอ้งรบัผดิชอบ 
อะไรตา่งๆ ทีน่อกเหนอืจากการเรยีน ถงึงานบา้น 
จะลดลงเนื่องจากเราเหลือแค่ห้องนอนที่ต้อง 
คอยดูแล แต่สิ่งหนึ่งท่ีเลี่ยงไม่ได้เลยคือการ 
ซักผ้า โชคดีหน่อยที่โรงเรียนมีเครื่องซักผ้า  
ซึ่งฉันก็จะคุ้นชินกับผงซักฟอกและน้ำ ายา 
ซักผ้า รวมไปถึงน้ำายาปรับผ้านุ่ม ฟอกขาว 
และสารให้กลิ่นต่างๆ ที่แทบทุกบ้านต้องมีติด 
ไวห้ลายขวดหลายประเภท แตก่ารท่ีหอ้งซกัผา้ 
ของโรงเรียนต้องเดินไกลมากชนิดข้ามเขา 
(สำาหรับคนขาสั้นแบบฉัน) ฉันจึงไม่สะดวกจะ 
ใช้ขนสารพัดน้ำายาไปด้วย 

แตมี่ผลติภณัฑห์นึง่ทีช่ว่ยลดความยุ่งยากได ้นวัตกรรมท่ี 
ไมเ่พยีงแตร่วมน้ำายาหลากชนดิไวด้ว้ยกนัในชิน้เดยีว ยัง

เปน็ตวัจดุประกายความตระหนกัถงึสิง่แวดลอ้ม ทีม่สีว่นชว่ย 
อย่างมากในการลดปริมาณพลาสติกย่อยสลายยากของขวด 
น้ำายา ผลิตภัณฑ์น้ันก็คือ “แคปซูลซักผ้า” หรือ “เจลบอลซักผ้า”  
เป็นการคิดค้นประยุกต์ใช้สารประกอบโครงสร้างพอลิเมอร ์
ที่มีขั้ว จึงมีสมบัติละลายน้ำาได้ (Water-soluble polymer) ชื่อ 
ทางเคมีของสารนี้คือโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl  
alcohol: PVA) ที่คล้ายกับฟิล์มพลาสติกบางๆ นำามาใช้ ใน 
การแพ็กบรรจุน้ำายาซักผ้า น้ำายาสลายคราบสกปรกฝังแน่น 
รวมทั้งน้ำายาที่ช่วยถนอมเนื้อผ้าให้หอมและนุ่มไปในตัว 
เรียกว่า 3 in1  กันเลยทีเดียว ในกระบวนการผลิตก็เรียบง่าย 
ด้วยการขึงฟิล์มพลาสติกออกและแนบด้วยความร้อน 

เพื่อซีลปิดหลังบรรจุน้ำายาลงไป 
 เมื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้สัมผัสกับน้ำา ตัวเปลือกสามารถ 
ละลายได้ทันทีในน้ำาทุกอุณหภูมิ  และปล่อยให้น้ำายา 
ภายในไหลออกมาสู่เสื้อผ้าที่จะซัก ช่วยทำาให้การซักผ้า 
เป็นเร่ืองง่าย ไม่ต้องตวงน้ำายาลงในช่องเล็กช่องน้อย 
ของเครื่องซักผ้าอีกต่อไป เพียงแค่โยนลงถังซัก แล้วกดปุ่ม 
ทำางานได้ทันที  เ จ้าผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมาก ทั้งเร่ืองของความสะดวกสบาย ภายในแคปซูล 
หรือเจลบอลชิ้นหนึ่งๆ จะมีปริมาณที่เหมาะสมสำาหรับการ 
ซักผ้าด้วยเครื่องในแต่ละครั้งมาเรียบร้อยแล้ว และที่สำาคัญ 
แคปซูลน้ีเม่ือละลายจะสลายไปจนหมด นอกจากจะลดปริมาณ 
ขยะของบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 บางคนอาจสงสัยว่าแล้วทำาไมตอนบรรจุของเหลว  
(น้ำายาซักผ้า) เข้าไปภายใน ตัวเปลือกแคปซูลถึงไม่ละลาย 
ทัง้ๆ ทีน่้ำายาซกัผา้กม็สีว่นประกอบของน้ำา ทีเ่ปน็เชน่นัน้เพราะ 
น้ำายาที่บรรจุในแคปซูลจะมีสูตรต่างออกไปจากน้ำายาซักผ้า 
แบบเหลวที่ขายเป็นขวดแกลลอน ตรงที่จะมีความเข้มข้น 
มากกว่า โดยประกอบไปด้วยน้ำาเพียง 10% ในขณะที่น้ำายา 
ซกัผา้แบบเหลวประกอบไปดว้ยน้ำาถึง 90% จงึมคีวามขน้หนดื 
และไม่ละลายตัวแคปซูลที่หุ้มไว้จนกว่าจะสัมผัสกับน้ำาใน 
เครื่องซักผ้าที่มีปริมาณมากพอเท่านั้น
 ด้วยรูปร่างแปลกตาแต่คงความสมมาตรลงตัว มาพร้อม 
กบัความสามารถในการบรรจนุ้ำายาไดต้ามปรมิาตรทีพ่อเหมาะ 
กับการซักแต่ละครั้ง นอกจากจะเป็นตัวแทนโลโก้ของยี่ห้อ  
เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาแล้ว ยังมีนัยสำาคัญในเรื่องของเหตุผลที ่
มาของรูปร่างนี้ด้วย หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวเมื่อตอน 
บรษิทั Procter & Gamble เจ้าของแนวความคดิแคปซูลซักผา้ 
ในชือ่ Tide pods ไดอ้อกผลติภณัฑน์ีม้าครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2558  
รูปร่างสี่เหลี่ยมมนและขนาดของแคปซูลนั้นใกล้เคียงกับ 
ซองลูกอม และสีสันของน้ำายาแต่ละชนิดที่อิงตามโลโก้ของ 
ยี่ห้อก็สดใสแปลกใหม่ จนเกิดกระแสในโลกออนไลน์ในช่วง 
ที่แคปซูลซักผ้าออกมาใหม่ๆ #Tidepodschallenge ซึ่งก่อให ้
เกิดความเข้าใจผิดที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก เพราะในโพสต ์
ที่ติดแฮชแท็กน้ี คือการนำาแคปซูลซักผ้ามาวางจัดเรียงบน 

คอลัมน์
แนะนำา
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จานอาหาร ให้ดูเหมือนว่าเป็นของกินหรือแม้แต่คลิปที่ 
ทดลองกินจริงๆ แถมกระแสนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องดังประจำาปี  
พ.ศ. 2561 ท่ีวัยรุน่หลายๆ คนพยายามจะกินแคปซลูซกัผา้ จน 
ผูป้กครองของเดก็วยัรุน่จำานวนมากถึงกับร้องเรียนทางบรษิทั 
ด้วยเหตุผลที่ว่า หลายๆ คนมองว่ามันดู “น่ากิน” และทาง 
บริษัทได้ออกมาแถลงการณ์ว่า ไม่ควรจะตำาหนิในเร่ืองของ 
การออกแบบ แต่ควรจะตำาหนิในเร่ืองการนำาไปใช้ที่ผิดวิธี 
ต่างหาก เพราะทางบริษัทได้นำาเสนอวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี 
และปลอดภัยให้ผู้ ใช้ได้ทราบแล้ว 

 แต่ก็ยังคงมีรายงานว่าเด็กๆ ได้รับอันตรายจากการ 
กัดเจ้าแคปซูลนี้ ในทุกๆ ปี จนในที่สุดทางบริษัทจึงได้ 
ปรับปรุงแผ่นฟิล์มที่เคลือบชั้นนอกให้มีความหนาที่ยาก 
ต่อการกัดให้ทะลุ และได้ผสมสารที่ให้รสชาติขมลงไปด้วย 
รวมทั้งลงโฆษณาที่ตอกย้ำาเน้นๆ ว่ามันคือ ผงซักฟอก และ 
อันตรายถึงชีวิตหากใครคิดจะกินมันลงไป 
 ที่น่าแปลกใจก็คือ ถึงมีการร้องเรียนเกิดขึ้น จนเป็น 
ข่าวครึกโครมอย่างนี้แล้ว แต่ยี่ห้ออื่นๆ ที่เริ่มต้นผลิตทีหลัง  
กลับทำารูปร่างออกมาคล้ายๆ กันกับเจ้าแรกซะอย่างน้ัน คือ 
ลักษณะโค้งเว้าคล้ายหยดน้ำาหรือไม่ก็กังหันตัวหมุนในเครื่อง 
ซกัผ้า (เพ่ือนชาวจีนฉันบอกวา่มนัคลา้ยสญัลกัษณห์ยนิหยาง)  
และมีส่วนประกอบของน้ำายาอย่างน้อย 3 สี ทั้งนี้ก็เพราะค
นส่วนใหญ่จดจำารูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ 
กลายเป็นเทรนด์ดังอยู่ช่วงหนึ่งไปเสียแล้ว
 ศิลปะการออกแบบในผลิตภัณฑ์นั้นสื่อถึงหลายๆ อย่าง 
และส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้ซ้ือแต่ละคนแตกต่าง
กันไป กรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่าง ฉันเองก็เริ่มมาสนใจ 
เพราะมองว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์นี้ดูสวยและแปลกใหม่  
แต่เม่ือมองแวบแรก ฉันก็หยุดความคิดที่ว่ามันน่ากินไม่ได้ 
เหมือนกัน 55555 แล้วฉันก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งที่น่ากินกว่า 
และกนิไดจ้รงิๆ  เมือ่ปลายปทีีแ่ลว้ โรงงานผลติเหลา้และวสิกี ้
ชื่อ The Glenlivet ได้ออกวิสกี้ในรูปแบบของแคปซูล หรือ 
Whiskey Pod ตัวเยื่อหุ้มบางๆ ทำาจากสารสกัดจากสาหร่าย 
สีน้ำาตาลที่เรียกว่า Alginate ซึ่งมีความเหนียวมากสามารถใช้
บรรจุน้ำาและของเหลวได้ทุกอย่าง 
 เจ้าเยื่อหุ้ม Alginate นี้ถูกออกแบบโดยบริษัท Skipping 
Rocks Lab ในประเทศองักฤษ และเคยถกูนำาไปใชแ้ลว้คร้ังแรก 
ในการหุ้มน้ำาและเครื่องดื่มสำาหรับนักวิ่งในงานวิ่งมาราธอนที่
กรุงลอนดอน ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Ooho-sealed blobs 
of sports drink นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างแทจ้รงิ และตอนนีเ้ขาก็กำาลงัคดิคน้ซอสปรงุรสที่ไรซ้อง 
หรือขวดเช่นกัน ฉันหวังว่าในอนาคตโลกของเราจะเป็นโลก 
ที่ไร้พลาสติกอย่างแท้จริง 
 

ภาพผลิตภัณฑ์ชักผ้าในรูปของแคปซูลหรือเจลบอล 
ที่ฉันและเพื ่อนใช้

คอลัมน์
แนะนำา



45 มีนาคม 2563

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.npr.org/2018/01/30/581925549/teenagers-are-still-eating-tide-pods-but-dont-expect-a-product-
redesign?t=1582808120110
https://fortune.com/2019/10/07/whiskey-whisky-pods-glenlivet-capsule-collection/
https://slate.com/human-interest/2019/10/whisky-pod-edible-seaweed-encased-cocktails-why.html
https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/

Ooho-sealed blobs of sports drink หรือเครื ่องดื ่มไร้ขวด
ขอบคุณภาพจาก https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/

Whiskey Pod หรือวิสกี ้
ในรูปแบบของแคปซูลชื ่อ 
“Glassless Cocktails”
ของ โรงงาน GLENLIVET

คอลัมน์
แนะนำา
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บ้านนักคิดSci 
Quiz

ผู้ได้รับร�งวัลประจำ�ฉบับที่ 83  
ร�งวัลที่ 1 เสื้อยืด Intelligent economy ได้แก่ คุณศศิวิมล เกตุแก้ว
ร�งวัลที่ 2 กระบอกน้ำ� NSTDA ได้แก่ คุณศุภณัฐ จันทร์พุ่ม
ร�งวัลที่ 3 ชุดจ�นรองแก้ว Watson & Crick ได้แก่ 
  คุณกฤติกัญญ์ จันทร์ไพแสง คุณสิรัส สุลัญชุปกร

ฉบบันี ้คณุผูอ้า่นมาชว่ยเหมียวแยกขยะหน่อยฮะ วา่จะเอาอะไรท้ิงลงถังไหนดี

ฉบับทีแ่ลว้ เหมยีวสงสยัว่า 
การใสห่นา้กากอนามยัทีถ่กูตอ้งนัน้
ควรทำาอยา่งไร ควรใสส่ลับขา้งตาม 
ข้อความที่ ส่ ง ต่อๆ กันมา ว่ า 
“ถ้าเป็นคนป่วยป้องกันการแพร่ 
เชือ้ใหเ้อาดา้นทีม่สีอีอก แตถ่า้เป็น 
คนปกติต้องการป้องกันตัวเอง 
ก็ให้ใส่ด้านขาวออก” หรือเปล่า 
ไปดูเฉลยกันฮะ

นอกจากสวมใส่หน้ากากอนามัย 
ให้ถูกด้านแลว้ ยังต้องใสใ่ห้กระชับ 
ใบหน้า ปิดจมูก ปาก คาง 
ล้างมือบ่อยๆ และไม่ควรใช้เกิน 
1 ครั้ง ใช้แล้วทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ  
 หรือใส่ถุงใสมัดให้แน่นทิ้งลง
  ถังขยะทั่วไปด้วยนะฮะ

ขยะติดเชื้อขยะทั่วไปขยะเปยกขยะรีไซเคิล

ตองทิ้งอะไร
ลงถังไหน
กันละเนี่ย?!?

หนากากอนามัยทําจากวัสดุสังเคราะหเรียงซอนกันอยางนอย 3 ชั้น

ชั้นใน มีผิวสัมผัสนุม 
ชวยซึมซับละอองฝอย
จากเราไมใหแพรกระจาย
ออกไป

ชั้นนอก เคลือบกันนํ้า 
ชวยปองกันละอองฝอย
จากผูปวย

ชั้นกลาง เปนแผนกรอง 
ชวยดักเชื้อโรคและฝุน

 
เวลาไอหรือจาม 

ละอองฝอยจะเปยกเปอนหนา

กรองอนุภาคใหญ 
>5 ไมครอน ได 80%

กันละออง
นํ้ามูก นํ้าลาย ของเหลว 

คนป่วยโชวด์า้นสี คนสบายดีใส่ตรงขา้มจริงหรือ
ปวยหรือไมก็ควรใสดานสีออก 

แตถาใสตรงขาม 

ดานนุมจะดูดซับละออง
เชื้อโรคมาสะสมไว

เคลือบกันนํ้ากันละอองฝอย
ที่มีเชื้อโรคมาเกาะ

เวลาไอหรือจาม
ดานนุมชวยดูดซับละอองฝอย

ขอมูลจาก: กระทรวงสาธารณสุข
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ร�งวัลประจำ�ฉบับที่ 84
รางวัลที่ 1 กล่องข้าว NSTDA Eco No Waste
จำานวน 1 รางวัล

ส่งคำ�ตอบม�ร่วมสนุกได้ที ่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ และผลิตภัณฑ์ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th 
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 84 

สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science 
จำานวน 2 รางวัล
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สาระวิทย ์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

คำาคม 
นักวิทย์
นำาชัย ชีววิวรรธน์

อีลอน รีฟ มัสก์ (อังกฤษ: Elon Reeve Musk)  

นักธุรกิจและนักลงทุนชาวแอฟริกาใต้ และยังเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์อีกด้วย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท 
SpaceX และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง, ผู้บริหารและสถาปนิกผลิตภัณฑ์ของ Tesla Motors และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน 

บริษัทของเพย์แพลตลอดจนบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้จุดประกายความคิดระบบขนส่งความเร็วสูง 
ที่เรียกว่า Hyperloop และเครื่องบินใบพัดขับเคลื่อนไฟฟ้าเหนือเสียงแบบขึ้นลงทางดิ่ง เขาได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร 
ฟอบส์ให้เป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับ 56 ของโลกเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2018

สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine 
 รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล  
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับลด 20% 
 ณ ศูนย์หนังสือ สวทช. 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�รส�ระวิทย์
ได้ท�งอีเมล 
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่ 
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ใบสมัครสม�ชิก

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ Scan QR Code

สิ่งแรกที่จะต้องทำาก็คือ “การเชื่อ” ว่า
สิ่งที่เรากำาลังทำา มันจะเป็นจริงได้ในสักวัน แล้วความเป็นไปได้
ของผลลัพธ์ถึงจะตามมา
  อีลอน มัสก์


